
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ.2567 

วันพฤหัสบดท่ีี 30 พฤษภาคม 2567  เวลา 13.30 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 

................................ 
 สภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
1. นายลี   จันทรสีเงิน  ประธานสภาฯตำบลฟากหวย 
2. นายสิทธิพงศ   ศรีจันทร  รองประธานสภาฯตำบลฟากหวย 
3. นายประสงค   หอกคำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 1 
4. นายณัฐวุฒิ   ปนสวน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 1 
5. ร.ต.อุทัย   สอนโส   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 1 
6. นายบุญชู    งอนกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
7. นางสมศรี   ออนนอม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
8. นางหวา   จันทรงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
9. นางปราณี    กันเกตุทิม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
10. น.ส.ภารุณี   บุญอุดหนุน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
11. นางรัตจะนา  ดาราศร   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 2 
12. นางสาวสุภาวดี    สุขประสงค   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 

 คณะผูบริหาร 
1.  นายสวาง    แกวโกมล   รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย 
2.  นางสาวปาริชาติ  รัตนสุวรรณ   รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย 
3.  นายพงศพันธุ  สอนโสต   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย 
4.  น.ส.ปาณิสรา  พิมพิสาร   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย 
 

 ผูเขารวมประชุม 
1.  นางเบญจา    บุญครุฑ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ รก.หน.สำนักปลัด/ 
      รก.ผอ.กองสาธารณสุข 
2.  นางสาวพิชชาภา   มณีวัฒน  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก.ผอ.กองคลัง 
3.  นางชลธิชา   ฆองเกิด  นิติกรชำนาญการ รก.ผอ.กองชาง 
4.  นางสาวอุศมา   ออนนอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รก.ผอ.กองการศึกษา 
5.  นายเกียรติคุณ  อุนเจริญ  นักจัดการงานชาง (พนักงานจางเหมาบริการ) 
 

 ผูไมมาประชุม 
 สภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
1. นางพิมล   รัตนสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 1 
 

 คณะผูบริหาร 
1.  นายอุเทน   พิมพิสาร  นายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย (ผูเสนอญัตติ) 
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เปดประชุมเวลา 13.30 น. 
เลขานุการสภาฯ -   ขณะนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย มาครบองคประชุมแลว ดิฉันขอเรียนเชิญ

ทานประธานสภาเทศบาลตำบลฟากหวย จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ
ประชุมตามลำดับ ขอเรียนเชิญคะ 
     เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย พรอมดวยผูเขารวมประชุม มาครบองค
ประชุมแลว นายลี  จันทรสีเงิน ประธานสภาเทศบาลตำบลฟากหวย กลาวเปดการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ.2567 และ
ดำเนินการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง  ขอเชิญรวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 
ประธานสภาฯ   -  ตามท่ี อำเภออรัญประเทศ ไดแจงกำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง

เจาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุม
อำเภออรัญประเทศ ดังนี้ 

    เวลา 07.30 น.   พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 
    เวลา 17.30 น.   พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุมเงิน-พุมทอง 
    เวลา 19.19 น.   พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
  การแตงกาย : ขาราชการ / เครื่องแบบปกติขาว ไมสวมหมวก 
         ประชาชน / ชุดผาไทย/ชุดสุภาพ โทนสีมวง 
 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาฯ  - เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 

พ.ศ.2567  เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2567 ครบถวนแลว  กระผมจึงขอมติท่ีประชุมเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งท่ีแลว  กรุณายกมือครับ 

มติท่ีประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 
พ.ศ.2567 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2567 (เห็นชอบ 10 เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง) 

 

ประธานสภาฯ  - กอนจะท่ีจะเขาสูระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา  ไดรับแจงจากนายกเทศมนตรีตำบล
ฟากหวย  ตามหนังสือเทศบาลตำบลฟากหวย ท่ี สก 75201 / 339  ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 
2567 เรื่อง  มอบอำนาจใหรองนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวยเปนผูอภิปราย ชี้แจง หรือเปน
ผูแถลงญัตติแทนในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย โดยมอบหมายใหนางสาวปาริชาติ  
รัตนสุวรรณ ตำแหนง รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
48 วีสติ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  โดยมอบอำนาจใหเปน
ผูอภิปราย ชี้แจง หรือเปนผูแถลงญัตติแทนในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย ตามขอ 
56 วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  
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ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่อง  พิจารณา 
   3.1  เรื่อง  พิจารณาใหความเห็นชอบรับโอนทรัพยสินโครงการกอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงริมคลอง 
                                   พรหมโหด พ้ืนท่ีชุมชนบริเวณวัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ) ใหเปนทรัพยสินของเทศบาล 
          ตำบลฟากหวย 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลฟากหวย ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมทราบดวยครับ  
เลขานุการสภาฯ  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน      

พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 9 ในกรณีท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ินหรือใหสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถา
การกระทำดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินจะรับ
เอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆไดตอเม่ือ ไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยบริหารราชการสวน
ทองถ่ินนั้น 

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติครับ  
น.ส.ปาริชาติ รัตนสุวรรณ -   เรียน  ทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวยท่ีเคารพ  ทุกทาน  
รองนายกเทศมนตร ี(2)  ขาพเจา นางสาวปาริชาติ รัตนสุวรรณ ตำแหนงรองนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย ไดรับ

มอบอำนาจจากนายอุเทน พิมพิสาร  ตำแหนงนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย ใหขาพเจา
เปนผูอภิปราย ชี้แจง หรือเปนผูแถลงญัตติแทนในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย 
ตามขอ 56 วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  ขาพเจาขอเสนอญัตติดังนี้ 

   ขาพเจา นางสาวปาริชาติ  รัตนสุวรรณ  ตำแหนงรองนายกเทศมนตรีตำบลฟาก
หวย ไดรับมอบอำนาจจากนายอุเทน พิมพิสาร  ตำแหนงนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย 
ขอเสนอญัตติพิจารณาโครงการเข่ือนปองกันตลิ่งริมคลองพรหมโหด พ้ืนท่ีชุมชนบริเวณ
วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ) ตำบลฟากหวย  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ความยาว
ไมนอยกวา 600 เมตร ใหสภาเทศบาลตำบลฟากหวยพิจารณา 

หลักการและเหตุผล 
          ตามท่ี ไดรับแจงจากกรมโยธาธิการและผังเมืองวา ไดจางกลุมบริษัทท่ีปรึกษา 

ประกอบดวย บริษัท บีคอน เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนส จำกัด บริษัท เอ็ม.วี.เอส. คอนซัล
แทนส จำกัด และ บริษัท โพเทนเชียล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทน จำกัด ใหดำเนินการ
ออกแบบโครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ำภายในประเทศบริเวณพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกและภาคตะวันตก ระยะท่ี 3 โดยเริ่มดำเนินการต้ังแต 1 ธันวาคม 2566 เปน
ตนมา เปนระยะเวลาท้ังสิ้น 420 วัน และไดมีการประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 เม่ือ
วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2567 ณ. หองประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลฟากหวย ไปแลวนั้น 

         เทศบาลตำบลฟากหวย ไดตระหนักถึงปญหาการกัดเซาะและเกิดการพังทลายของ
ตลิ่ง  ริมคลองพรหมโหดภายในตำบลฟากหวย กอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน เชน 
อาคารบานเรือน  ศาสนสถาน ระบบสาธารณูปโภคตางๆ ซ่ึงคิดเปนมูลคาความเสียหาย
จำนวนมากและมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนทุกๆ ป โดยปญหาการพังทลายสูญเสียและสูญ
หายเนื่องจากภัยธรรมชาติ ท่ี เกิดข้ึน สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ-สังคมและ
สภาพแวดลอม จึงจำเปนตองไดรับการปองกันหรือแกไขโดยเร็ว จึงขออนุมัติเสนอญัตติฯ 
ดังกลาว เพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลฟากหวยพิจารณารับมอบทรัพยสินหลังจากตรวจรับ
งานจางเรียบรอยแลว เพ่ือท่ีทางเทศบาลตำบลฟากหวย จะไดตั้งงบประมาณมาปรับปรุง
ซอมแซมและบำรุงรักษาเข่ือนปองกันตลิ่ง  ริมคลองพรหมโหดใหสามารถใชงานได
ตามปกติตอไป 
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     ระเบียบ/ขอกฎหมาย 
            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน      

พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 9 ในกรณีท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวย
การบริหารราชการสวนทองถ่ินหรือใหสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น 
ถาการกระทำดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆไดตอเม่ือ ไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยบริหารราชการ
สวนทองถ่ินนั้น 

   เพ่ือใหการบริหารงานราชการของเทศบาลตำบลฟากหวยดำเนินการเปนไป                      
ดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ/ขอกฎหมายท่ีกำหนด จึงขอเสนอญัตตินี้เพ่ือ
นำเสนอตอสภาเทศบาลตำบลฟากหวยตอไป  

 

ประธานสภาฯ  -  ตามท่ีคณะผูบริหารไดชี้แจงรายละเอียดขางตน  สมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบให
รับโอนทรัพยสินโครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมคลองพรหมโหด พ้ืนท่ีชุมชนบริเวณ
วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ) ใหเปนทรัพยสินของเทศบาลตำบลฟากหวย กรุณายกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม  -  มีมติ เห็นชอบ ให รับโอนทรัพยสินโครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ งริมคลอง                                   
พรหมโหด พ้ืนท่ีชุมชนบริเวณวัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ) ใหเปนทรัพยสินของเทศบาล      
ตำบลฟากหวย  (เห็นชอบ 10 เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

 
   3.2  เรื่อง  พิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัตเิทศบาลตำบลฟากหวย   
เลขานุการสภาฯ          -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547     และท่ีแกไข 
 เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554  
         ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ  แตท่ี

ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 
       ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน จำนวนไม
นอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดทีเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุม
สภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ีประชุมเสนอครับวาจะพิจารณาเปนสามวาระ หรือจะอนุมัติใหพิจารณาเปนสาม
   วาระรวดเดียว ขอเชิญเสนอครับ 
 

ร.ต.อุทัย  สอนโส       - ขอเสนอใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ 
ส.ท. เขต 1                    
 

ประธานสภาฯ - ขอมมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย   ใหความเห็นชอบพิจารณารางเทศบัญญัต ิ  

 เทศบาลตำบลฟากหวย ท้ัง 6 เรื่อง พิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว หรอืไม 
 

มติท่ีประชุม  -  มีมติเห็นชอบ ใหพิจารณารางเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลฟากหวย สามวาระรวดเดียว 
          (เห็นชอบ 10 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 
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          3.2.1  เรื่อง  พิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2567   
 

การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2567 

------------------------------------------------------ 
 

                                   วาระท่ี 1  ข้ันรับหลักการ 
         

ประธานสภาฯ -  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ/กฎหมายครับ  
 

เลขานุการสภาฯ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) ขอ 47  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง 
ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการ
แหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม  หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลง
มติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว   

   เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาทองถ่ินจะให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีท่ีไดรับมอบอำนาจจากนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวยครับ 
 

รองนายกเทศมนตรี (2) -  ขาพเจา  นางสาวปาริชาติ  รัตนสุวรรณ ตำแหนง รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย  
ขอเสนอญัตติพิจารณารางเทศบัญญัติ  เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2567  ใหสภา
เทศบาลตำบลฟากหวยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

หลักการ 
ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

เหตุผล 
โดยท่ีการจัดการมูลฝอยท่ัวไปท่ีไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพของประชาขน การจัดการมูลฝอยท่ัวไปท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุม
และปองกันไมใหมีการแพรกระจายของโรคและไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรำคาญตอ
ประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ซ่ึงการจัดการมูลฝอยท่ัวไปมี
ข้ันตอนการดำเนินการหลายข้ันตอนตั้งแตการเก็บ ขน และกำจัด สมควรกำหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเก่ียวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 
หลักเกณฑการอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูล
ฝอยท่ัวไปโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ และ
อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยท่ัวไปของราชการสวน
ทองถ่ินและอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดำเนินกิจการรับทำ
การเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
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    ระเบียบ/ขอกฎหมาย 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 62 

- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 70 
กำหนดใหเจาของหรือผูครอบครองกำหนดมลพิษ มีหนาท่ีตองกอสรางติดต้ังหรือจัดใหมี
ระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามท่ีกำหนด 

- พระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 เพ่ือใหการบริหารงานราชการของเทศบาลตำบลฟากหวยดำเนินการเปนไปดวย
ความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ/ขอกฎหมายท่ีกำหนด จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือ
นำเสนอตอสภาเทศบาลตำบลฟากหวยตอไป        

 

     - ราง เทศบัญญัติฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย - 
 
 

ประธานสภาฯ     - สมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายในวาระนี้หรือไม ขอเชิญครับ 
 

ประธานสภาฯ     - หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี้  และท่ีประชุมได
พิจารณารางเทศบัญญัติแลว ขอใหท่ีประชุมลงมติวาจะรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2567 หรือไม 

 

มติท่ีประชุม  -  มีมติเห็นชอบ   รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย  เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2567 

          (เห็นชอบ 9 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง) 
 
 

การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2567 

-------------------------------------------------------------- 
                                   วาระท่ี 2  ข้ันพิจารณาแปรญัตติ 
         

ประธานสภาฯ -  ตามมติสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติไปแลวนั้น 
ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี 2 ข้ันพิจารณาแปรญัตติ เชิญเลขานุการสภาชี้แจง
ระเบียบ/กฎหมายครบั  

 

เลขานุการสภาฯ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554)   

   ขอ 45 วรรคสอง  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิก
สภา ทองถ่ิน จำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได 
เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดทีเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ี
สองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุม
เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลำดับขอ
เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 
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ประธานสภาฯ -  ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดำเนินการพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2567 ในวาระท่ี 2 ข้ันพิจารณาแปรญัตติ ขอเชิญ
พิจารณาครับ 

-------------------------------- 
 
ประธาน คกก.แปรฯ -  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณารางฯ ดังกลาวแลว ไมมีผูใดขอแปรญัตติ ถือวาท่ี

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติใหคงรางเดิม 
 

ประธานสภาฯ -  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติใหคงรางเดิม ผมขอมติท่ีประชุมทานใด
เห็นชอบกรุณายกมือดวยครับ  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหคงรางเดิม  .......9....... เสียง 
   ไมเห็นชอบ   .......-....... เสียง  
   งดออกเสียง   .......2....... เสียง 
 
 

การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2567 

------------------------------------------------------------- 
 

                                   (วาระท่ี 3  ข้ันพิจารณาลงมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ) 
ประธานสภาฯ -  รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2567  ไดผาน

การพิจารณาในวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 มาแลว ในวาระท่ี 3 ข้ันพิจารณาเห็นชอบใหตรา
เปนเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 (แกไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554) 

         ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกทาน
ใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป 
พ.ศ.2567 กรุณายกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบ ใหตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป 
พ.ศ.2567 

     เห็นชอบ  .......9....... เสียง 
      ไมเห็นชอบ  .......-....... เสียง  
      งดออกเสียง  .......2....... เสียง 
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          3.2.2  เรื่อง  พิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ.2567   
 

การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ.2567 

------------------------------------------------------ 
 

                                   วาระท่ี 1  ข้ันรับหลักการ 
         

ประธานสภาฯ -  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ/กฎหมายครับ  
 

เลขานุการสภาฯ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) ขอ 47  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง 
ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการ
แหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม  หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลง
มติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว   

   เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาทองถ่ินจะให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีท่ีไดรับมอบอำนาจจากนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวยครับ 
 

รองนายกเทศมนตรี (2) -  ขาพเจา  นางสาวปาริชาติ  รัตนสุวรรณ ตำแหนง รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย  
ขอเสนอญัตติพิจารณารางเทศบัญญัติ  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2567  ใหสภา
เทศบาลตำบลฟากหวยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

หลักการ 
ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูล 

เหตุผล 
     โดยท่ีการจัดการสิ่งปฏิกูลท่ีไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพของประชาขน การจัดการสิ่งปฏิกูลท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและ
ปองกันไมใหมีการแพรกระจายของโรคและไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรำคาญตอ
ประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ซ่ึงการจัดการสิ่งปฏิกูลมีข้ันตอน
การดำเนินการหลายข้ันตอนตั้งแตการเก็บ ขน และกำจัด สมควรกำหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และมาตรการเก่ียวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล หลักเกณฑการอนุญาต
ใหบุคคลใดเปนผูดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ และอัตราคาธรรมเนียมการ
ใหบริการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลของราชการสวนทองถ่ินและอัตราคาธรรมเนียม
การออกใบอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล
โดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ จึงตราเทศ
บัญญัตินี้ 
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    ระเบียบ/ขอกฎหมาย 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 62 

- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 70 
กำหนดใหเจาของหรือผูครอบครองกำหนดมลพิษ มีหนาท่ีตองกอสรางติดตั้งหรือจัดใหมี
ระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามท่ีกำหนด 

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 เพ่ือใหการบริหารงานราชการของเทศบาลตำบลฟากหวยดำเนินการเปนไปดวย
ความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ/ขอกฎหมายท่ีกำหนด จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือ
นำเสนอตอสภาเทศบาลตำบลฟากหวยตอไป        

 

     - ราง เทศบัญญัติฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย - 
 
 

ประธานสภาฯ     - สมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายในวาระนี้หรือไม ขอเชิญครับ 
 

ประธานสภาฯ     - หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี้  และท่ีประชุมได
พิจารณารางเทศบัญญัติแลว ขอใหท่ีประชุมลงมติวาจะรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2567 หรือไม 

 

มติท่ีประชุม  -  มีมติเห็นชอบ   รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย  เรื่อง การจัดการสิ่ง
ปฏิกูล พ.ศ.2567 

          (เห็นชอบ 9 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง) 
 
 

การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ.2567 

-------------------------------------------------------------- 
                                   วาระท่ี 2  ข้ันพิจารณาแปรญัตติ 
         

ประธานสภาฯ -  ตามมติสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติไปแลวนั้น 
ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี 2 ข้ันพิจารณาแปรญัตติ เชิญเลขานุการสภาชี้แจง
ระเบียบ/กฎหมายครบั  

 

เลขานุการสภาฯ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554)   

   ขอ 45 วรรคสอง  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิก
สภา ทองถ่ิน จำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได 
เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดทีเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ี
สองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุม
เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลำดับขอ
เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 
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ประธานสภาฯ -  ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดำเนินการพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2567 ในวาระท่ี 2 ข้ันพิจารณาแปรญัตติ ขอเชิญพิจารณา
ครบั 

-------------------------------- 
 
ประธาน คกก.แปรฯ -  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณารางฯ ดังกลาวแลว ไมมีผูใดขอแปรญัตติ ถือวาท่ี

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติใหคงรางเดิม 
 

ประธานสภาฯ -  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติใหคงรางเดิม ผมขอมติท่ีประชุมทานใด
เห็นชอบกรุณายกมือดวยครับ  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหคงรางเดิม  .......9....... เสียง 
   ไมเห็นชอบ   .......-....... เสียง  
   งดออกเสียง   .......2....... เสียง 
 
 

การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ.2567 

------------------------------------------------------------- 
 

                                   (วาระท่ี 3  ข้ันพิจารณาลงมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ) 
ประธานสภาฯ -  รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2567  ไดผานการ

พิจารณาในวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 มาแลว ในวาระท่ี 3 ข้ันพิจารณาเห็นชอบใหตราเปน
เทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 (แกไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554) 

         ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกทาน
ใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.
2567 กรุณายกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบ  ใหตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย   เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ.2567 

     เห็นชอบ  .......9....... เสียง 
      ไมเห็นชอบ  .......-....... เสียง  
      งดออกเสียง  .......2....... เสียง 
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          3.2.3  เรื่อง  พิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2567   
 

การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2567 

------------------------------------------------------ 
 

                                   วาระท่ี 1  ข้ันรับหลักการ 
         

ประธานสภาฯ -  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ/กฎหมายครับ  
 

เลขานุการสภาฯ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) ขอ 47  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง 
ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการ
แหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม  หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลง
มติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว   

   เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาทองถ่ินจะให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีท่ีไดรับมอบอำนาจจากนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวยครับ 
 

รองนายกเทศมนตรี (2) -  ขาพเจา  นางสาวปาริชาติ  รัตนสุวรรณ ตำแหนง รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย  
ขอเสนอญัตติพิจารณารางเทศบัญญัติ  เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2567  ให
สภาเทศบาลตำบลฟากหวยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

หลักการ 
ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

เหตุผล 
     โดยท่ีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีไม ถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพของประชาชน การจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ี เหมาะสมและถูก
สุขลักษณะจะควบคุมและปองกันไมใหมีการแพรกระจายของโรคและไมกอใหเกิดเหตุ
เดือดรอนรำคาญตอประชาชน  และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ซ่ึงการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อมีข้ันตอนการดำเนินการหลายข้ันตอนต้ังแตการเก็บ ขน และกำจัด 
สมควรกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเก่ียวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ หลักเกณฑการอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบริการ และอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของ
ราชการสวนทองถ่ินและอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดำเนิน
กิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  จึงตราเทศบัญญัตินี ้
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    ระเบียบ/ขอกฎหมาย 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 62 

- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 70 
กำหนดใหเจาของหรือผูครอบครองกำหนดมลพิษ มีหนาท่ีตองกอสรางติดตั้งหรือจัดใหมี
ระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามท่ีกำหนด 

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 เพ่ือใหการบริหารงานราชการของเทศบาลตำบลฟากหวยดำเนินการเปนไปดวย
ความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ/ขอกฎหมายท่ีกำหนด จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือ
นำเสนอตอสภาเทศบาลตำบลฟากหวยตอไป        

 

     - ราง เทศบัญญัติฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย - 
 
 

ประธานสภาฯ     - สมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายในวาระนี้หรือไม ขอเชิญครับ 
 

ประธานสภาฯ     - หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี้  และท่ีประชุมได
พิจารณารางเทศบัญญัติแลว ขอใหท่ีประชุมลงมติวาจะรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2567 หรือไม 

 

มติท่ีประชุม  -  มีมติเห็นชอบ   รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย  เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2567 

          (เห็นชอบ 9 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง) 
 
 

การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2567 

-------------------------------------------------------------- 
                                   วาระท่ี 2  ข้ันพิจารณาแปรญัตติ 
         

ประธานสภาฯ -  ตามมติสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติไปแลวนั้น 
ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี 2 ข้ันพิจารณาแปรญัตติ เชิญเลขานุการสภาชี้แจง
ระเบียบ/กฎหมายครบั  

 

เลขานุการสภาฯ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554)   

   ขอ 45 วรรคสอง  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิก
สภา ทองถ่ิน จำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได 
เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดทีเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ี
สองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุม
เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลำดับขอ
เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 
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ประธานสภาฯ -  ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดำเนินการพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2567 ในวาระท่ี 2 ข้ันพิจารณาแปรญัตติ ขอเชิญ
พิจารณาครับ 

-------------------------------- 
 
ประธาน คกก.แปรฯ -  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณารางฯ ดังกลาวแลว ไมมีผูใดขอแปรญัตติ ถือวาท่ี

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติใหคงรางเดิม 
 

ประธานสภาฯ -  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติใหคงรางเดิม ผมขอมติท่ีประชุมทานใด
เห็นชอบกรุณายกมือดวยครับ  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหคงรางเดิม  .......9....... เสียง 
   ไมเห็นชอบ   .......-....... เสียง  
   งดออกเสียง   .......2....... เสียง 
 
 

การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2567 

------------------------------------------------------------- 
 

                                   (วาระท่ี 3  ข้ันพิจารณาลงมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ) 
ประธานสภาฯ -  รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2567  ไดผาน

การพิจารณาในวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 มาแลว ในวาระท่ี 3 ข้ันพิจารณาเห็นชอบใหตรา
เปนเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 (แกไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554) 

         ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกทาน
ใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ.2567 กรุณายกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบ  ใหตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย  เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ.2567 

     เห็นชอบ  .......9....... เสียง 
      ไมเห็นชอบ  .......-....... เสียง  
      งดออกเสียง  .......2....... เสียง 
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          3.2.4  เรื่อง  พิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2567   
 

การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2567 

------------------------------------------------------ 
 

                                   วาระท่ี 1  ข้ันรับหลักการ 
         

ประธานสภาฯ -  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ/กฎหมายครับ  
 

เลขานุการสภาฯ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) ขอ 47  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง 
ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการ
แหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม  หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลง
มติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว   

   เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาทองถ่ินจะให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีท่ีไดรับมอบอำนาจจากนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวยครับ 
 

รองนายกเทศมนตรี (2) -  ขาพเจา  นางสาวปาริชาติ  รัตนสุวรรณ ตำแหนง รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย  
ขอเสนอญัตติพิจารณารางเทศบัญญัติ  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
พ.ศ.2567  ใหสภาเทศบาลตำบลฟากหวยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

หลักการ 
  ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เหตุผล 
     เพ่ือให เจาพนักงานทองถ่ิน ไดปฏิบัติการและควบคุมกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพใหถูกตอง เปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
โดยท่ีการดำเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพของประชาชน และกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม สมควรกำหนด
ประเภทของกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ใหเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลฟากหวย โดยกำหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ัวไป สำหรับใหผูดำเนิน
กิจการปฏิบัติ เก่ียวกับการดูแล สภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใชดำเนินกิจการ และ
มาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ หลักเกณฑ การอนุญาต อัตราคาธรรมเนียม การ
ออกใบอนุญาต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
พ.ศ.2558 ขอ 3 และตามบทบัญญัติมาตรา 32 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ จึงเห็นสมควรยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2554 และใหใชเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ฟากหวย เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2567 นี้แทนจึงตรา
เทศบัญญัตินี้ 
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    ระเบียบ/ขอกฎหมาย 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 62 

- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 70 
กำหนดใหเจาของหรือผูครอบครองกำหนดมลพิษ มีหนาท่ีตองกอสรางติดตั้งหรือจัดใหมี
ระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามท่ีกำหนด 

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 เพ่ือใหการบริหารงานราชการของเทศบาลตำบลฟากหวยดำเนินการเปนไปดวย
ความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ/ขอกฎหมายท่ีกำหนด จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือ
นำเสนอตอสภาเทศบาลตำบลฟากหวยตอไป        

 

     - ราง เทศบัญญัติฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย - 
 
 

ประธานสภาฯ     - สมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายในวาระนี้หรือไม ขอเชิญครับ 
 

ประธานสภาฯ     - หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี้  และท่ีประชุมได
พิจารณารางเทศบัญญัติแลว ขอใหท่ีประชุมลงมติวาจะรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2567 
หรือไม 

 

มติท่ีประชุม  -  มีมติเห็นชอบ   รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย  เรื่อง การควบคุม
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2567 

          (เห็นชอบ 9 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง) 
 
 

การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2567 

-------------------------------------------------------------- 
                                   วาระท่ี 2  ข้ันพิจารณาแปรญัตติ 
         

ประธานสภาฯ -  ตามมติสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติไปแลวนั้น 
ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี 2 ข้ันพิจารณาแปรญัตติ เชิญเลขานุการสภาชี้แจง
ระเบียบ/กฎหมายครับ  

 

เลขานุการสภาฯ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554)   

   ขอ 45 วรรคสอง  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิก
สภา ทองถ่ิน จำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได 
เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดทีเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ี
สองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุม
เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลำดับขอ
เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 
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ประธานสภาฯ -  ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดำเนินการพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2567 ในวาระท่ี 2 ข้ันพิจารณาแปร
ญัตติ ขอเชิญพิจารณาครับ 

-------------------------------- 
 
ประธาน คกก.แปรฯ -  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณารางฯ ดังกลาวแลว ไมมีผูใดขอแปรญัตติ ถือวาท่ี

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติใหคงรางเดิม 
 

ประธานสภาฯ -  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติใหคงรางเดิม ผมขอมติท่ีประชุมทานใด
เห็นชอบกรุณายกมือดวยครับ  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหคงรางเดิม  .......9....... เสียง 
   ไมเห็นชอบ   .......-....... เสียง  
   งดออกเสียง   .......2....... เสียง 
 
 

การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2567 

------------------------------------------------------------- 
 

                                   (วาระท่ี 3  ข้ันพิจารณาลงมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ) 
ประธานสภาฯ -  รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.2567  ไดผานการพิจารณาในวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 มาแลว ในวาระท่ี 3 ข้ัน
พิจารณาเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554) 

         ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกทาน
ใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2567 กรุณายกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบ  ใหตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2567 

     เห็นชอบ  .......9....... เสียง 
      ไมเห็นชอบ  .......-....... เสียง  
      งดออกเสียง  .......2....... เสียง 
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          3.2.5  เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติ  เรื่อง  การควบคุมการจำหนายสินคาในท่ีหรือทาง
สาธารณะ พ.ศ.2567   
 

การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง   การควบคุมการจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.2567 

------------------------------------------------------ 
 

                                   วาระท่ี 1  ข้ันรับหลักการ 
         

ประธานสภาฯ -  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ/กฎหมายครับ  
 

เลขานุการสภาฯ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) ขอ 47  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง 
ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการ
แหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม  หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลง
มติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว   

   เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาทองถ่ินจะให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีท่ีไดรับมอบอำนาจจากนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวยครับ 
 

รองนายกเทศมนตรี (2) -  ขาพเจา  นางสาวปาริชาติ  รัตนสุวรรณ ตำแหนง รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย  
ขอเสนอญัตติพิจารณารางเทศบัญญัติ  เรื่อง การควบคุมการจำหนายสินคาในท่ีหรือทาง
สาธารณะ  พ.ศ.2567  ใหสภาเทศบาลตำบลฟากหวยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

หลักการ 
        ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมการจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

เหตุผล 
     โดยท่ีการดำเนินการจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะท่ีไมถูกตองดวย

สุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน และกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
อีกดวย สมควรกำหนดสุขลักษณะในการดำเนินกิจการจำหนายสินคาในท่ีหรือทาง
สาธารณะ หลักเกณฑการอนุญาตใหดำเนินกิจการจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
และอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหดำเนินกิจการ จำหนายสินคาในท่ีหรือทาง
สาธารณะ จึงตราเทศบัญญัตินี ้

 

    ระเบียบ/ขอกฎหมาย 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 62 

- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 70 
กำหนดใหเจาของหรือผูครอบครองกำหนดมลพิษ มีหนาท่ีตองกอสรางติดต้ังหรือจัดใหมี
ระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามท่ีกำหนด 

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 เพ่ือใหการบริหารงานราชการของเทศบาลตำบลฟากหวยดำเนินการเปนไปดวย
ความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ/ขอกฎหมายท่ีกำหนด จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือ
นำเสนอตอสภาเทศบาลตำบลฟากหวยตอไป  
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     - ราง เทศบัญญัติฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย - 
 
 

ประธานสภาฯ     - สมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายในวาระนี้หรือไม ขอเชิญครับ 
 

ประธานสภาฯ     - หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี้  และท่ีประชุมได
พิจารณารางเทศบัญญัติแลว ขอใหท่ีประชุมลงมติวาจะรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การควบคุมการจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.
2567 หรือไม 

 

มติท่ีประชุม  -  มีมติเห็นชอบ   รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย  เรื่อง การควบคุม
การจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.2567 

          (เห็นชอบ 9 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง) 
 
 

การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง   การควบคุมการจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.2567 

-------------------------------------------------------------- 
                                   วาระท่ี 2  ข้ันพิจารณาแปรญัตติ 
         

ประธานสภาฯ -  ตามมติสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติไปแลวนั้น 
ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี 2 ข้ันพิจารณาแปรญัตติ เชิญเลขานุการสภาชี้แจง
ระเบียบ/กฎหมายครับ  

 

เลขานุการสภาฯ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554)   

   ขอ 45 วรรคสอง  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิก
สภา ทองถ่ิน จำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได 
เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดทีเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ี
สองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุม
เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลำดับขอ
เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 

 
 

ประธานสภาฯ -  ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดำเนินการพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง การควบคุมการจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.2567 ในวาระท่ี 2 ข้ัน
พิจารณาแปรญัตติ ขอเชิญพิจารณาครับ 

-------------------------------- 
 
ประธาน คกก.แปรฯ -  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณารางฯ ดังกลาวแลว ไมมีผูใดขอแปรญัตติ ถือวาท่ี

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติใหคงรางเดิม 
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ประธานสภาฯ -  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติใหคงรางเดิม ผมขอมติท่ีประชุมทานใด
เห็นชอบกรุณายกมือดวยครับ  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหคงรางเดิม  .......9....... เสียง 
   ไมเห็นชอบ   .......-....... เสียง  
   งดออกเสียง   .......2....... เสียง 
 
 

การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง   การควบคุมการจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.2567 

------------------------------------------------------------- 
 

                                   (วาระท่ี 3  ข้ันพิจารณาลงมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ) 
ประธานสภาฯ -  รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การควบคุมการจำหนายสินคาในท่ีหรือทาง

สาธารณะ  พ.ศ.2567  ไดผานการพิจารณาในวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 มาแลว ในวาระท่ี 3 
ข้ันพิจารณาเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554) 

         ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกทาน
ใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การควบคุมการจำหนาย
สินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.2567  กรุณายกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบ  ใหตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย  เรื่อง การควบคุมการจำหนาย
สินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.2567 

     เห็นชอบ  .......9....... เสียง 
      ไมเห็นชอบ  .......-....... เสียง  
      งดออกเสียง  .......2....... เสียง 
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          3.2.6  เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติ  เรื่อง  การควบคุมสถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ี
สะสมอาหาร  พ.ศ.2567   
 

การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง   การควบคุมสถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.2567 

------------------------------------------------------ 
 

                                   วาระท่ี 1  ข้ันรับหลักการ 
         

ประธานสภาฯ -  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ/กฎหมายครับ  
 

เลขานุการสภาฯ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) ขอ 47  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง 
ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการ
แหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม  หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลง
มติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว   

   เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาทองถ่ินจะให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีท่ีไดรับมอบอำนาจจากนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวยครับ 
 

รองนายกเทศมนตรี (2) -  ขาพเจา  นางสาวปาริชาติ  รัตนสุวรรณ ตำแหนง รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากหวย  
ขอเสนอญัตติพิจารณารางเทศบัญญัติ  เรื่อง การควบคุมสถานท่ีจำหนายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.2567  ใหสภาเทศบาลตำบลฟากหวยพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 

หลักการ 
        ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมสถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

เหตุผล 
     โดยท่ีการดำเนินการจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะท่ีไมถูกตองดวย

สุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน และกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
อีกดวย สมควรกำหนดสุขลักษณะในการดำเนินกิจการจำหนายสินคาในท่ีหรือทาง
สาธารณะ หลักเกณฑการอนุญาตใหดำเนินกิจการจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
และอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหดำเนินกิจการ จำหนายสินคาในท่ีหรือทาง
สาธารณะ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 

    ระเบียบ/ขอกฎหมาย 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 62 

- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 70 
กำหนดใหเจาของหรือผูครอบครองกำหนดมลพิษ มีหนาท่ีตองกอสรางติดตั้งหรือจัดใหมี
ระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามท่ีกำหนด 

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 เพ่ือใหการบริหารงานราชการของเทศบาลตำบลฟากหวยดำเนินการเปนไปดวย
ความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ/ขอกฎหมายท่ีกำหนด จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือ
นำเสนอตอสภาเทศบาลตำบลฟากหวยตอไป  
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     - ราง เทศบัญญัติฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย - 
 
 

ประธานสภาฯ     - สมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายในวาระนี้หรือไม ขอเชิญครับ 
 

ประธานสภาฯ     - หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี้  และท่ีประชุมได
พิจารณารางเทศบัญญัติแลว ขอใหท่ีประชุมลงมติวาจะรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลฟากหวย  เรื่อง การควบคุมสถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  
พ.ศ.2567 หรือไม 

 

มติท่ีประชุม  -  มีมติเห็นชอบ   รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย  เรื่อง การควบคุม
สถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.2567 

          (เห็นชอบ 9 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง) 
 
 

การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง   การควบคุมสถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.2567 

-------------------------------------------------------------- 
                                   วาระท่ี 2  ข้ันพิจารณาแปรญัตติ 
         

ประธานสภาฯ -  ตามมติสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติไปแลวนั้น 
ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี 2 ข้ันพิจารณาแปรญัตติ เชิญเลขานุการสภาชี้แจง
ระเบียบ/กฎหมายครบั  

 

เลขานุการสภาฯ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554)   

   ขอ 45 วรรคสอง  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิก
สภา ทองถ่ิน จำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได 
เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดทีเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ี
สองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุม
เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลำดับขอ
เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 

 

ประธานสภาฯ -  ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดำเนินการพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง การควบคุมสถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2567 ในวาระท่ี 2 
ข้ันพิจารณาแปรญัตติ ขอเชิญพิจารณาครับ 

-------------------------------- 
 
ประธาน คกก.แปรฯ -  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณารางฯ ดังกลาวแลว ไมมีผูใดขอแปรญัตติ ถือวาท่ี

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติใหคงรางเดิม 
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ประธานสภาฯ -  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติใหคงรางเดิม ผมขอมติท่ีประชุมทานใด
เห็นชอบกรุณายกมือดวยครับ  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหคงรางเดิม  .......9....... เสียง 
   ไมเห็นชอบ   .......-....... เสียง  
   งดออกเสียง   .......2....... เสียง 
 
 

การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย 
เรื่อง   การควบคุมสถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.2567 

------------------------------------------------------------- 
 

                                   (วาระท่ี 3  ข้ันพิจารณาลงมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ) 
ประธานสภาฯ -  รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การควบคุมสถานท่ีจำหนายอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.2567  ไดผานการพิจารณาในวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 มาแลว 
ในวาระท่ี 3 ข้ันพิจารณาเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554) 

         ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกทาน
ใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย เรื่อง การควบคุมสถานท่ีจำหนาย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.2567  กรุณายกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบ  ใหตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟากหวย  เรื่อง การควบคุมสถานท่ี
จำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.2567 

     เห็นชอบ  .......9....... เสียง 
      ไมเห็นชอบ  .......-....... เสียง  
      งดออกเสียง  .......2....... เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ -  ในวาระนี้  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอความคิดเห็นหรือมีขอซักถามในประเด็นอ่ืน

อีกหรือไม ขอเชิญครับ 
 

ร.ต.อุทัย  สอนโส       - เรียน  ประธานสภา สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  กระผม ร.ต.อุทัย สอนโส 
ส.ท. เขต 1                สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย เขต 1 ขออนุญาตสอบถามเรื่องเงินกูนะครับ  ท่ีสภาได

อนุมัติไปเรียบรอยแลว  อยากทราบวาตอนนี้ไดดำเนินการถึงข้ันตอนไหนแลวและท่ีขอ
อนุมัติไป 3 รายการนั้น ไดแก จัดซ้ือรถขยะ เสียงตามสาย และรถตัดหญา (รถฟารม)
ปจจุบันดำเนินการเพียง 1 รายการ ยังเหลือรถขยะและเสียงตามสาย  อยากทราบวา
เม่ือไหรจะไดดำเนินการขอทราบเหตุผลวาชวงนี้ท่ียังไมดำเนินการเพราะอะไรครับ แคนี้ครับ 

    

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค – ขออนุญาตใหหนตูอบใหก็ไดนะคะ คือเรื่องรถขยะนะคะ ตอนแรกสงเรื่องไปกรมบัญชีกลาง 
รก.ปลัดเทศบาล           เนื่องจากมีการยื่นอุทรณตอนนั้น  ขณะนี้กรมบัญชีกลางไดสงเรื่องกลับมาแลว  และให

เทศบาลตำบลฟากหวยทำการยกเลิกพรอมท้ังดำเนินการจัดซ้ือจัดจางใหม ก็คือนับหนึ่ง
ใหมท้ังหมดเลยตั้งแตตน (ต้ังแตการจัดทำ TOR) ปจจุบัน เทศบาลกำลังดำเนินการ อยูใน
ข้ันตอนการประกาศเหลือลงรายละเอียด   

 

น.ส.พิชชาภา มณีวัฒน - กำลังลงรายละเอียด เพราะนายกใหวิจารณราง 
รก.ผอ.กองคลัง             
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - สวนเสียงไรสาย ปจจุบันใหคณะกรรมการฯ ทำ TOR ใหมอยูคะ กำลังหากรรมการอยู  คือ 
รก.ปลัดเทศบาล            เราไดคณะกรรมการแลว กรรมการกำลังดำเนินการอยู เพราะเทศบาลเราไมมี

ความสามารถทางดานชาง จึงทำหนังสือขอยืมตัวชางท่ีเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ให
เขามาชวยทำ TOR ให 

 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน    - กระผมเขาใจวาการทำหรือกำหนด TOR คือการทำตามระเบียบฯ แตในขณะท่ีวาเงินกูเขา 
ส.ท. เขต 1                 มาในระบบแลว  เงินโอนเขามาในระบบแลว 
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - ยังคะ  เงินกูยังไมไดเขามาในระบบคือถาเราดำเนินการเสร็จ เหมือนอยางรถฟารม  ถาเรา 
รก.ปลัดเทศบาล             ดำเนินการเสร็จถึงข้ันตอนการสงมอบรถ  บริษัทฯ สงรถมาใหเทศบาลฯ ตรวจรับ เราคอย

ถายเอกสารแลวสงไปเบิกเงินจากเขามา  แลวคอยทำการเบิกจายใหกับผูรับจาง 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน    - ก็ถือวาเปนหนี้โดยสมบูรณ 
ส.ท. เขต 1                  
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - ใช  ณ ตอนนี้เรายังไมไดสงเรื่องไปเบิก  เพราะวาเรายังไมไดรถหรือเขายังไมไดสงรถมาให 
รก.ปลัดเทศบาล             เราจะยังไมไดเปนหนี้เขา 
 

ร.ต.อุทัย  สอนโส - ถาอยางนั้น  ตอนนี้เราเปนหนี้อยูตัวเดียว คือ รถตัดหญา (รถฟารม)  
ส.ท. เขต 1                  
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - ใช คือ เราจะตองดำเนินการใหแลวเสร็จ  ตรวจรับงานเสร็จ  เราคอยจะสงสัญญาเพ่ือจะ 
รก.ปลัดเทศบาล             ขอเบิกเงินท่ีเขาคะ 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - คือท่ีถามเนี่ยประเด็นก็คือ กลัววาเราจะตองเสียดอกเบี้ย  เพราะรายไดเรายิ่งเยอะอยู 
ส.ท. เขต 1                  
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น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - เราจะตองตรวจรับใหเสร็จกอน  จึงเอาสัญญาและใบตรวจรับสงไปเบิกท่ีเขา แลวเขาจะ 
รก.ปลัดเทศบาล             โอนเงินมาใหเราคะ 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - สรุปก็คือ หนึ่งเรื่องบุคคลากรเราไมเพียงพอ 
ส.ท. เขต 1                  
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - คะ  ดวยชางเราไมมี 
รก.ปลัดเทศบาล              
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - แลวทำไมเราไมหาใหมี 
ส.ท. เขต 1                  
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - ก็มันไมมีมา  ไปหามาใหหนอย 
รก.ปลัดเทศบาล              
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - ไมใชหนาท่ีท่ีจะตองไปหา 
ส.ท. เขต 1                  
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - ทุกวันนี้คือหาก็ไมมี  ไมมีใครโอนมาเลย ผอ.คลังก็ไมมี 
รก.ปลัดเทศบาล              
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - ก็นาแปลกนะ  ในขณะท่ีขาราชการประจำไมมี แตพนักงานมีมากข้ึน มันสวนกระแสกันอยู  
ส.ท. เขต 1                  เพราะวาประชาชนเสียผลประโยชนนะครบั ในการทำ TOR คุณทำที 8 เดือนนะครับถาพูด

ถึงวาความนาจะเปน  เพราะวาการขอเสนอเนี่ยสมาชิกฯ เราก็ลงมติให  กูไดก็เพ่ือจะเอา
มาพัฒนาตำบลเรา  ไปทางไหนก็เสียงชื่นชมมันเยอะ  เราก็อยากจะไดมาเพ่ือแกไขปญหา 
ฝากดวยละกันนะครับ ชวยๆ เรงกันหนอย อยางนอยก็พอไดคุยหนอยวาอยูในวาระท่ีมี
เงินกูและสามารถซ้ือรถขยะได  เสียงไรสายก็พยายามหนอยเพราะตอนนี้ขโมยมันเยอะ รถ
จอดเยอะแยะ เพราะฉะนั้นก็ฝากผูเก่ียวของดวยครับ 

 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - เราก็ไมรูวาพอประกาศไปอีกรอบ เขาจะอุทรณอีกม้ัย 
รก.ปลัดเทศบาล              
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - ถาทำถูกระเบียบฯ ผมวาไมนาจะอุทรณหรอก จะอุทรณเรื่องอะไร 
ส.ท. เขต 1                    
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - การซ้ือรถ (สวนราชการ) สวนใหญ  บริษัทฯ ท่ีเสนอราคาจะมาอุทรณตลอด  สวนราชการ 
รก.ปลัดเทศบาล            พวกซ้ือรถขยะ รถน้ำ อะไรพวกนี้  การจัดซ้ือจะทำไมไดงาย ๆ สวนใหญถาเราจะตอง

กำหนดสเปค ถาปลอยเลยไมมีการกำหนดสเปคเราจะไดของไมดี 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - ถาปลอยเลยไมดี ถากำหนดสเปคจนเกินไป มันก็จะไปตรงกับคูกรณีบางคูนะครับ 
ส.ท. เขต 1                    
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - มันก็เปนบางอยางท่ีเราจะตองมีไวคะ  มันก็ไมไดล็อคทุกอัน  มีบางหางท่ีชอบรองเรียน/ 
รก.ปลัดเทศบาล             อุทรณจะทำใหเรื่องเราจะชา พอเขาอุทรณมาเราตองสงเรื่องไปกรมบัญชีกลาง  กวาเรื่อง

จะกลับมาใชเวลา 6-7 เดือน  
 

ร.ต.อุทัย  สอนโส - บางอยางก็เปนความจำเปนของชาวบาน ถานานเกินไป  
ส.ท. เขต 1                  
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น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - เราก็อยากใหเรื่องมันเสร็จ  ก็อยางวาเราไมไดดำเนินการเอง  ไมไดเบ็ดเสร็จท่ีเราเอง 
รก.ปลัดเทศบาล              
 

ร.ต.อุทัย  สอนโส - แลวรถขยะสีเขียวท่ีวิ่งแลวนั่น  ใชงบประมาณอะไร  
ส.ท. เขต 1                  
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - ออ  รถสีเขียวนั่น  นายกฯ ยืมของเทศบาลเมืองสระแกวมา เทศบาลเมืองสระแกวเขาไมใช 
รก.ปลัดเทศบาล             แลว เลยใหยืมมาใชกอน 
 

ร.ต.อุทัย  สอนโส - มันใหญ แลวมันเขาในหมูบานไมได  
ส.ท. เขต 1                  
 

ประธานสภาเทศบาล - เชาหรือยืมเขามา  
 

นางเบญจา บุญครุฑ - ยืมคะ 
รก.ผอ.กองสาธารณสุข              
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - เพราะวาเมืองสระแกวเขาไมไดใชแลว เขาก็เลยใหยืมมา 
รก.ปลัดเทศบาล              
 

นางเบญจา บุญครุฑ - ใหคันสีเขียวเก็บรอบนอกคะ เพราะวาเขาซอยเล็กไมไดคะ 
รก.ผอ.กองสาธารณสุข              
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - ถายืมไดขนาดนี้  ไมตองซ้ือก็ได 
ส.ท. เขต 1                    
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - รถขยะเทศบาลเมืองสระแกว ก็มีอายุการใชงานมาเปน 10 ปแลวนะคะ เพราะบางทีก็ซอม 
รก.ปลัดเทศบาล            ไปดวย มันก็สวยหรูแตขางนอกแตขางในนี่เราก็ซอมไปหลายรอบแลว  เพราะยืมเขามาเรา

ก็ตองซอมบำรุงใหเขาคะ 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - ยืมมาซอมหรือยืมมาใช 
ส.ท. เขต 1                    
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - ก็ใชไดนะคะ มันก็ประทังไป ตอนนี้ขยะก็ไมคอยลนแลว 
รก.ปลัดเทศบาล             
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - จริงหรือ 
ส.ท. เขต 1                    
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - ก็ไมหนักเทาเม่ือกอน 
รก.ปลัดเทศบาล             
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - เอาความจริงมาคุย เอาดี ๆ  
ส.ท. เขต 1                    
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - อันนี้เหมือนกับคันเขียวใหออกเก็บรอบนอก  คันเหลืองใหเก็บโซนดานใน  เพราะคันเขียว 
รก.ปลัดเทศบาล            เขาซอยยากเพราะรถคันใหญมาก คันเขียวบรรทุกไดตั้ง 4 ตัน 
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ร.ต.อุทัย  สอนโส - ขออนุญาตครับทานประธานฯ  กระผมขอสอบถามเรื่องรถตัดหญา  ไมรูวาชวงนี้เอาไปทำ   
ส.ท. เขต 1                  อะไร ไปตัดหญาหรือทำอะไร คือไมคอยไดเห็นนะครับซ้ือมาก็อยากใหเห็นใชบาง  ใน

หมูบานก็ยังไมเห็นเขาไปตัดเลย ไมรูวาตัดไดหรือเปลา อันนี้เปนขอสงสัยขอทวงติงวาซ้ือ
มาแลวภายในหมูบานนี่ยังไมเห็นเขาไปตัดเลย  ไมรูวาไปวิ่งตัดแถวไหนนะครับ ฝากคนตัด
หญาของเทศบาลดวยนะครับ 

 

ประธานสภาเทศบาล - วิ่งตัดในหมูบานไดม้ัย ชางตั๋ม (นายเกียรติคุณ อุนเจริญ) ตัดตามหมูบาน หรือซอยไดม้ัย  
 

นายเกียรติคุณ อุนเจริญ - ซอยเล็กตัดยากครับ 
พ.จางเหมา/นักจัดการงานชาง      
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - รถตัดหญานี่อยูในความดูแลของใครครับ กองชางใชม้ัยครับ มี Plan ม้ัยครับ หมายถึงวา 
ส.ท. เขต 1                   วันนี้จะออกซอยนี้/หมูบานนี้  กำหนดการจะตองทำแบบไหนมีไหมครับ  หรือวาทำตาม

คำรองขอวาตรงนี้/หมูบานนี้หญารกแลวคอยไป หรือวาอยางไร? 
 

นายเกียรติคุณ อุนเจริญ - ไมไดทำครับ 
พ.จางเหมา/นักจัดการงานชาง      
 

นางชลธิชา ฆองเกิด - ไมไดทำตารางออกคะ 
รก.ผอ.กองชาง               
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - อาวแลวจะบริการประชาชนอยางไรละครับ หรือตามอารมณ ดวยงบประมาณ 2 ลานกวา 
ส.ท. เขต 1                  นะครับ ท่ีถามคือบางทีมันตัดบางตัดไมไดบางนะครับ ซอยบานผมนี่เรียบแปลเลย ก็เลย

อยากจะรูเพราะเห็นบอกวาตัดยาก ตอนท่ีขอเสนอซ้ือนะครับ ทานแจงผมวาทานสามารถ
ตัดตรงนั้นตรงนี้ทานสามารถตัดได เพราะฉะนั้นเอามาแลวตอนนี้ทำอยางท่ีพูดม้ัยครับ 
แลวการควบคุมน้ำมันนะจะรูไดอยางไรวาวิ่งไปตรงนี้ใชระยะเวลาเทาไหร กินน้ำมัน
เทาไหร คาใชจายเปนเทาไหร ถูกม้ัยครับ เราจะทราบไหมครับ 

 

ร.ต.อุทัย  สอนโส - ตอนเสนอขอมาบอกวาบริการประชาชนภายในตำบลเรา  แตเราก็เห็นวาไมเคยเขาไปใน 
ส.ท. เขต 1                  หมูบานเลย 
 

ประธานสภาเทศบาล - ทำตารางไปเลยก็ได หมู 1/ หมู 2 /หมู 3 / หมู 4 /หมู 5 อะไรก็วากันไป 
 

นางรัตจะนา ดาราศร - ถาอยางนั้นก็นาจะทำตารางการออกตัดหญาภายในตำบล กำหนดวาหมูบานแตละหมูบาน 
ส.ท. เขต 2                  เขาตัดวันไหนบาง  ไมตองมายื่นคำรองหรอกเรื่องแบบนี้ 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - ฝากกองชางดวยนะครับ   ถนนอยูในความดูแลของเทศบาลทาน  ไมใชวารอใหชาวบานมา 
ส.ท. เขต 1                   เขียนคำรองวาถนนของคุณรกเขาไปตัดใหหนอย ผมวามันไมใชนะครับ  ไมใชการวางแผน

ท่ีดีหรอกครับ  ฝากดวยนะครับ  ฝากทานรองนายกฯ ดวยนะครับ 
 

รองนายกเทศมนตรี (2) - คะ รับทราบคะ 
 

ประธานสภาเทศบาล - เขาในซอก/ในซอย เขาไดหรือไม 
 

นางชลธิชา ฆองเกิด - เขาได 
รก.ผอ.กองชาง               
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - เขาไดครับ แตจะตัดไดม้ัย 
ส.ท. เขต 1                    
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นางรัตจะนา ดาราศร - ตองไปลองดูกอนคะ  ยังไมไดลองเลย 
ส.ท. เขต 2                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - คือเอามาแลวตองใชใหเกิดประโยชนสูงสุดนะครับ ความคุมคาฮะ 
ส.ท. เขต 1                    
 

ประธานสภาเทศบาล - มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไมครับ 
 

นายบุญชู งอนกระโทก   - ขออนุญาตนั่งนะครับ   เรียน ประธานสภาและสมาชิกทุกทานนะครับ   ขอเรียนถามเรื่อง  
ส.ท. เขต 2                   โครงการฯ เทศบัญญัติ ป 2567 ครับ คือตอนนี้นะครับ 11 หมูบานทำไปแลวก่ีหมูบาน 

แลวยังเหลือก่ีหมู แลวก็หมูท่ีเหลือเนี่ยดำเนินการถึงข้ันตอนไหนแลวและเกิดปญหาอะไร
ครับ 

 

รองนายกเทศมนตรี (2) - ขออนุญาตชี้แจงคะ เรื่องโครงการฯ ในเทศบัญญัติฯ ท้ังหมด 11 รายการนะคะ ก็คือถา
เปน หมู 8 กอสรางประปานี้ดำเนินการเรียบรอยแลว ถาเปนของซอยรัชตะวิถี 27 หมูท่ี 
7 อันนี้ก็ดำเนินการไปเรียบรอยแลว แลวก็โครงการซอยรัชตะวิถี 24/2 หนาวัดหนองคู-
คลองพันทาว ตอนนี้คือรอผูรับจางเขาดำเนินงาน 

 

ประธานสภาเทศบาล - ทำสัญญาหรือยัง 
 

รองนายกเทศมนตรี (2) - รอทำสัญญาคะ หมู 3 หนาวัดไปคลองพันทาว 
 

น.ส.พิชชาภา มณีวัฒน - ทำหนังสือแจงแลวคะ 
รก.ผอ.กองคลัง               
 

รองนายกเทศมนตรี (2) - แลวก็...ซอยรัชตะวิถี 6-ซอยรัชตะวิถี 4/1 หมูท่ี 2 ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  - โครงการของบานบุงแคน ซอย 4 หมูท่ี 6  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
 - โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยรัชตะวิถี 10/1  เสร็จเรียบรอยแลว 
 - วางทอระบายน้ำ บานจาพิชัย  เสร็จเรียบรอยแลว 

    สวนท่ีเหลือนะคะ เปนโครงการประปา ตอนนี้ทางเทศบาลไดทำหนังสือแจงไปท่ีการ
ประปาสวนภูมิภาค เขต 2 แลว รอเขาเขามาสำรวจพ้ืนท่ี+เขียนแบบและประเมินราคาคะ 

 

นางรัตจะนา ดาราศร - เหลือหมู 3 
ส.ท. เขต 2                   
 

นายบุญชู งอนกระโทก   - เหลือหมู 4 ดวย  
ส.ท. เขต 2                    
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - หมู 3 กำลังรอทำสัญญา 
รก.ปลัดเทศบาล             
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - สรุปแลวมันจะเหลือหมูใหน ประปา? 
ส.ท. เขต 1                    
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - เหลือหมู 4 กับหมู 11 ของประปาสวนภูมิภาคท่ีเราทำหนังสือแจงเขาไปคะ แลวทีนี้เขาจะ 
รก.ปลัดเทศบาล            ตองลงมาตรวจสอบอีกทีหนึ่ง  เราทำหนังสือไปแลว 
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นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - อันนี้คือใหประปาดำเนินการ 
ส.ท. เขต 1                    
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - เราทำเองคะ  พอจัดทำโครงการแลวจะมีการสงมอบระบบประปาใหกับการประปาสวน 
รก.ปลัดเทศบาล            ภูมิภาคอีกทีหนึ่ง 
 

นายเกียรติคุณ อุนเจริญ - ขออนุญาตครับ โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาคนี้ จะเปนประปาเขตชลบุรีจะมา 
พ.จางเหมา/นักจัดการงานชาง     เขียนแบบ/ประมาณการให  แลวเราคอยนำราคาตัวนี้มาประกาศในเทศบัญญัติครับ 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - คาดวาจะดำเนินการทันม้ัยครับ 
ส.ท. เขต 1                    
 

นายเกียรติคุณ อุนเจริญ - ทันครับ ทัน 
พ.จางเหมา/นักจัดการงานชาง      
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - เดือนหนาเขาจะมาใชไหม 
รก.ปลัดเทศบาล             
 

นายเกียรติคุณ อุนเจริญ - ใชครับ เขาจะมาเดือนหนา 
พ.จางเหมา/นักจัดการงานชาง      
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - เงินเราพอใชม้ัย 
ส.ท. เขต 1                    
 

นายเกียรติคุณ อุนเจริญ - พอครับ 
พ.จางเหมา/นักจัดการงานชาง      
 

รองนายกเทศมนตรี (2) - แตประปา ของหมู 5 (จุดท่ี 1) นะคะ ตอนนี้รอทำสัญญาจางคะ ของหมู 5 ของโรงเรียน
ฟากหวยก็กำลังดำเนินการคะ ปรับปรุงฝาเพดาน 

 

นายเกียรติคุณ อุนเจริญ - ประปาสวนภูมิภาค มี 3 โครงการ คือ หมู 4, หมู 10, หมู 11 / หมู 10 ตรงซอยแกวปญญา 
พ.จางเหมา/นักจัดการงานชาง      
 

ร.ต.อุทัย  สอนโส - สอบถามครับ  ซอยรัชตะวิถี 10/1 ของหมู 1 ท่ีคุยกับชางตั๋มไววาชวงนี้อยูในข้ันตอนไหน 
ส.ท. เขต 1                  แลวครับ ตอบหนอย 
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - แจงใหเขามาทำใหมแลวมิใชเหรอ 
รก.ปลัดเทศบาล             
 

นายเกียรติคุณ อุนเจริญ - เห็นทางผูรับจางแจงเขาดำเนินการประมาณอาทิตยหนาครับ 
พ.จางเหมา/นักจัดการงานชาง      
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - ใชตัวท่ีเรากันเงินไวใชไหม 
ส.ท. เขต 1                    
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - ใช  ท่ีเราสงไปแกไขไว 
รก.ปลัดเทศบาล             
 

ร.ต.อุทัย  สอนโส - แลวโครงการถนนของหมู 1 ละครับ  จากสามแยก-สะพานวัดหลวง ตอนท่ีคุยกันวาจะได 
ส.ท. เขต 1                  งบมาทำเพ่ิมเติมเลย ตั๋มชี้แจงใหฟงหนอยครับวามันเปนอยางไร 
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นายเกียรติคุณ อุนเจริญ - ซอย 10 ตอนแรกจะเอาเงินเหลือจายของสายพรหมราช 12 มาทำตอ แตทีนี้เงินเหลือจาย 
พ.จางเหมา/นักจัดการงานชาง    คือพูดตรง ๆ งายๆ วาเขาฟนราคากันเหลือหม่ืนเดียวก็เลยทำไมได  กะวาจะเหลือสัก 2-3 

แสนแลวเอาไปทำ มันทำไมไดครับ 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - เลยเสียโอกาสไป 
ส.ท. เขต 1                    
 

นายเกียรติคุณ อุนเจริญ - ครับ เสียโอกาสไป ถาไมไดก็จะตั้งไวเทศบัญญัติ 
พ.จางเหมา/นักจัดการงานชาง      
 

ประธานสภาเทศบาล - ศาลาประชาคม หมู 2 จะไดไหมสมัยนี้  อุตสาหใหบรรจุไว บอกวามีแลว ๆ ผลสุดทายก็
ตกไป นี่หรือคือการบริหารงานของเทศบาล อุตสาหใหเขารื้อ พอรื้อก็ท้ิง นี่คือปญหาครับ 

    - เชิญครับ 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - กระผม นายณัฐวุฒิ ปนสวน สมาชิกเขต 1  ขออนุญาตสอบถามสำนักปลัดนะครับ  จาก 
ส.ท. เขต 1                  กรณีท่ีมีฝายบริหารเขาไปรองเรียนสภาฯ เก่ียวกับเรื่องการสภาฯ ประพฤติมิชอบนะฮะ  

ตามท่ีมีหนังสือรองมาแลว  เราก็ตอบหนังสือแกตางไปนะครับ  ผมอยากทราบวาตอนนี้
คำสั่งตกมาหรือยังฮะ  ตกลงวาตัดสินวาอยางไรครับ ทางสภาฯ เปนอยางไรบางครับ ถูก
หรือผิดอยางไรครับจะไดเตรียมตัวถูกครับ คือมันมีเรื่องชี้แจงถูกม้ัยครับ เทาท่ีทราบมามี
หนังสือสงมาท่ีเทศบาลนะฮะ  แตในฐานะท่ีผมเปนผูถูกรอง เราไมทราบเรื่องอะไรเลย 
เพราะเราจะไดทราบ บางทีกระแสออกไปวาเด๋ียวจะยุบสภาบางอะไรบางอยางนี้ครับ  
ไดรับการกดดันมานานแลว  ก็เลยอยากจะทราบบางวาตกลงผมผิดไหมครับ  ถาผมผิดจะ
ไดทำตัวถูก ไมใชเรื่องมาแลวเงียบเลย ผมเปนจำเลยอยูฝายเดียว ถูกกลาวหาแตฝายเดียว 

 

ร.ต.อุทัย  สอนโส - สภาฯ จะไดรูงัยครับวาท่ีเราทำไปนั้นถูกตองไหม หรือวาเราผิด หรือวาตรงไหนผิดจะไดดำ 
ส.ท. เขต 1                  เนินการแกไขบางสวนบางระเบียบในเทศบัญญัติ 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - เราทำถูกไหมครับในเรื่องของการแปรญัตติ  การแปรลดงบประมาณรายจายงบประมาณ 
ส.ท. เขต 1                  ประจำปเราทำถูกระเบียบฯ ไหม/ผิดไหมครับ นี่ขอหนึ่งนะครับ สวนอีกขอหนึ่ง ผมถาม

ทีเดียวเลยนะครับ ขอท่ีสองนะครับ...จากการท่ีมีกระแสออกไปรอบนอกคือมีสมาชิกเขา
ไปตัดงบประมาณ ฝายบริหารไมสามารถพัฒนาได มีสมาชิกทานใดตอบผมไดบางผมอยาก
ทราบ ท่ีบอกวาตัด ๆ กันนะครับ ท่ีบอกวาไมสามารถพัฒนาตำบลไดเลยนะตัดตรงไหน
ครับ กระแสมันดังมากนะครับ เราก็อยากรูบางนะครับทีนี้ไมรูจะถามใครเลยมาถามท่ีตรง
นี้  จะไดรูตัววาตัวเองเปนอยางไร วาตัดแลวมันพัฒนาไมไดตรงไหน  ผมอยากทราบ
ตรงไหนท่ีผมตัดแลวมันพัฒนาไมไดก็อยากชี้แจงใหคนอ่ืนฟงนะครับ แลวอีกอยางหนึ่งนะ
ครับในการตัดงบประมาณตาง ๆ การลงมติไมใชเผด็จการนะครับ เปนประชาธิปไตย 
สมาชิกใชเสียงขางมากนะครับ เพราะฉะนั้นดูดี ๆ นะครับ เราอยากทราบนะครับ ไมใชไป
พูดไปท่ัวนะครับวาตัดพัฒนาไมได ถาผมตัดแลวพัฒนาไมได  หมวดการศึกษาดูงานก็ไม
สามารถไปไดนะครับ เพราะนิติบัญญัติตัดไปแลวนะฮะ  แตทานสามารถไปได  ทานบอก
วาเดี๋ยวจะโดน 157 มีขออางกันมาตาง ๆ นา ๆ ไปแลวผมก็ไมวาหรอกครับเปนสิทธิ์ของ
ทานนะครับ เปนอำนาจนายก ภายใตการบริหารงานแค 3 ปฝายบริหารใชเงินไปศึกษาดู
งาน 2 ลานกวานะครับ สมาชิกฯ ท้ังหลายทราบม้ัยฮะ  พัฒนาถนนได 1 เสนนะฮะ 
น้ำประปาได 1 ทานครับ แลวไปมาไดประโยชนอะไรบางครับ กลุมเปาหมายท่ีไปคือใคร 
งบประมาณใชไปเทาไหรครับ ทำทุกอยางตองมีโครงการถูกม้ัยครับ กลุมเปาหมาย เหตุผล
ในการไปนะครับ ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษาดูงานคืออะไร  ผมอยากทราบวากลับ
มาแลวไดอะไรบางครับ  มีการตอยอดม้ัยครับ มีในแผนม้ัยครับ แผนทานลงไวม้ัยครับวา
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กลุมศึกษาดูงานกลุมเปาหมายคือใคร  เอากันแฟร ๆ ครับ ผมวาตามระเบียบฯ  ถาทานวา
ตามระเบียบฯ ผมก็วาตามระเบียบฯ ใครตอบผมไดบางครับ ทานไปแลวกลับมาได
ประโยชนอะไรบางฮะผลประโยชน พัฒนาอะไรบางครับ จะไดไมตองคาใจกันนะครับ  ผม
ก็สงสัยนะครับเพราะวาบางทีงบประมาณทำถนนบอกวาไมมี  แตไปศึกษาดูงานทานทำได
ครับ ไปเพ่ือพัฒนาบางคนบอก ไปแลวไดอะไรครับบอกผมบางสิครับ 3 ปทานตอยอด
อะไรบางครับลองตอบใหผมฟงหนอยครับ  ท่ีพูดมาไมไดกลั่นแกลงหรืออะไรนะครับ  แลว
ตัวผมเองเปนสมาชิกฯ มาจากการเลือกตั้งนะครับ โดยปฏิบัติหนาท่ี ส.ท.ไมข้ึนกับใคร เปน
ตัวแทนของประชาชนเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ถาม  เราก็อยากไดคำตอบไหน ๆ ก็จะหมด
วาระแลว ก็ขออนุญาตถามหนอยครับ ขอบคุณครับ 

 

นางหวา จันทรงาม - งบศึกษาดูงานก็สวนศึกษาดูงาน งบพัฒนาก็สวนงบพัฒนามันคนละสวนกัน    เขาก็ไปกัน   
ส.ท. เขต 2                  ท่ัวประเทศไทยเขาก็ไปกัน  บางท่ีเขาก็มีแหลงทำ บางท่ีก็ไมมีแหลงทำ  ท่ีเราไปศึกษามา

เราก็ไปพากันไป  ปหนึ่งเราไปครั้งหนึ่ง เพราะอยากไปกันนะ งบศึกษาดูงานเราก็ตองไป มี
โอกาสเราก็ตองไป  แตท่ีเขาไปกันนะบางท่ีเขามีแหลงเขากลับมาก็ไดพัฒนา เขาก็ไดทำ
ของเขา  แตเรามันไมมีแหลง 

 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - แหลงนี้คืออะไร 
ส.ท. เขต 1                    
 

นางหวา จันทรงาม - แหลงท่ีเราไปศึกษาดูงานท่ีทุกอยางของเขามันมี เราไปดูอยางการทำทุเรียน การทำอะไร  
ส.ท. เขต 2                  ละ การท่ีเราไปดูนะเราไมมีแหลงเพียงแตเรา ไปดูของเขาเฉย ๆ ก็พาชาวบานไป/สมาชิกฯ 

ไป 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - ถาอยางนั้น ทำไมไมดูท่ีเมลอนนี่ละครับ 
ส.ท. เขต 1                    
 

นางหวา จันทรงาม - เมลอนตรงไหนละ   
ส.ท. เขต 2                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - โห  คุณเปน ส.ท.มาไดอยางไร ถึงไมรูวาเมลอนอยูตรงไหน 
ส.ท. เขต 1                    
 

นางหวา จันทรงาม - ท่ีผานมาก็ไปทุกปเหมือนกัน ก็ยังทำอะไรไมได 
ส.ท. เขต 2                   
 

น.ส.ภารุณี บุญอุดหนุน - เมลอนชาวบานทำเปนหมดแลว 
ส.ท. เขต 2                   
 

นางหวา จันทรงาม -  ก็ไปมาทุกครั้ง ก็ยังไมเห็นมีอะไร ก็ยังเหมือนเดิม 
ส.ท. เขต 2                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - ก็ผมสงสัยงัย ผมอยากรู 
ส.ท. เขต 1                    
 

นางหวา จันทรงาม -  ไมใชเปนแตเทศบาล ตั้งแตเปน อ.บ.ต. ดวย 
ส.ท. เขต 2                   
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นางรัตจะนา ดาราศร     - จะอธิบายใหฟงเลยนะคะ  ปนี้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ตัดงบประมาณออกไปแลวนะคะ 
ส.ท. เขต 2                  ศึกษาดูงานนะคะ  ตัดออกไปแลวไมไดใหไปศึกษาดูงาน คือสมาชิกทุกคนยกมือใหหมด 

ผานสภาฯ ไปเรียบรอยแลวคะ  แลวอยากถามวาไดใชงบประมาณไปเทาไหรคะ แลวได
เงินสวนไหนไปคะ 

 

นางหวา จันทรงาม -  ถามกองแตละกองดูเถอะ 
ส.ท. เขต 2                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - ไปนะไมวาหรอกครับภายใตคำวาเราไดงบประมาณอันจำกัด    เราไดเงินสนับสนุนมานิด 
ส.ท. เขต 1                   เดียวเองครับ เวนไปสักปนะผมวามันไมถึงข้ันเสียหายหรอกม้ัง 
 

นางหวา จันทรงาม -  ถึงพวกเราจะตัดออก ก็ไดก็จริง  แตนายกก็มีอำนาจท่ีจะทำงาน 
ส.ท. เขต 2                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - เขาใจครับมันสิทธิ์ของนายกฯ ผมไมไดวานะครับ 
ส.ท. เขต 1                    
 

นางหวา จันทรงาม -  นายกฯ ก็ทำข้ึนมาวาจะพาพวกเราไป  แตพวกทานไมไปกันเอง 
ส.ท. เขต 2                   
 

นางรัตจะนา ดาราศร     - แลวในคอมเมนทใครบอกวาถานายก/ถาฝายบริหารไมปฏิบัติตามจะโดน 157 นี่  มันหมาย 
ส.ท. เขต 2                   ความวาไงคะ 
 

นางหวา จันทรงาม - ก็ลองไปถามผูบริหารเขาดูสิ ไมรูเหมือนกัน  
ส.ท. เขต 2                   
 

นางรัตจะนา ดาราศร     - คนท่ีตอบนี่  ไมใชผูบริหารคะ 
ส.ท. เขต 2                    
 

นางหวา จันทรงาม - ถามมาก็ตองตอบ  ตอบเทาท่ีรู  
ส.ท. เขต 2                   
 

นางรัตจะนา ดาราศร     - แลวตอบมาไดอยางไร คนไมรูแลวตอบวาถาฝายบริหารไมไปจะโดน 157 
ส.ท. เขต 2                    
 

ประธานสภาเทศบาล - ใจเย็น ๆ ครับ ไมตองรีบรอน 
    - ใหระมัดระวังคำพูดดวยครับ ตามขอบังคับการประชุมสภาฯ 
 

นางปราณี กันเกตุทิม     - ฉันไมรู  ฉันไปอยางเดียว ถูกม้ัย ไมตองไปเถียงใคร 
ส.ท. เขต 2                    
 

นางหวา จันทรงาม - คุณมีหนาท่ีก็ทำไป เขาขอไปแคนี้เอง ทำไมจะตองมีปญหาเวลาประชุมนะ จะหมดวาระ  
ส.ท. เขต 2                  อยูแลว 
 

นางสมศรี ออนนอม - จะหมดวาระกันอยูแลว  
ส.ท. เขต 2                   
 

นางปราณี กันเกตุทิม     - คนไหนอยากรูก็ถามไป 
ส.ท. เขต 2                    
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ประธานสภาเทศบาล - พอครับ พอ ๆ ยุติแคนี้แหละ 
    - ไปแลวก็แลวกันไป  ไมตองเอามาพูด 
 

นางหวา จันทรงาม - ใช  ไปแลวก็แลวกันไป จะพูดทำไมละ  จะถามทำไมละ  
ส.ท. เขต 2                   
 

นางรัตจะนา ดาราศร     - เขาก็อยากรูวาโอนเงินจากสวนไหนไปคะ  ถามแคนี้เอง 
ส.ท. เขต 2                    
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - มันไมใชประเทศฟากหวยนะครับ  ท่ีนี่เปนเทศบาลตำบลฟากหวยนะครับ 
ส.ท. เขต 1                    
 

นางหวา จันทรงาม - ใช  ก็รูอยูวาเปนเทศบาล เขาก็ไปกันทุกท่ี เหนือ/ใต วันนั้นนะ 700 ชีวิตท่ีไปปะทะกันนะ   
ส.ท. เขต 2                  700 ชีวิตเลยนะท่ีไปกันวันนั้นนะ ไมรูเทาไหรท่ีเขาหองอบรมเขาไปกันนะ ไมไดไปเฉพาะ

เรา 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - ผมไมไดวาจะไป ผมไมไดวาทานไปเปนอยางไรนะฮะ 
ส.ท. เขต 1                    
 

นางหวา จันทรงาม - ก็ไปสนุกสนาน ก็ไปกัน...  
ส.ท. เขต 2                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - เดี๋ยว ส.ท.หวา  ฟงผมกอน ผมถามวาไปแลวเอามาพัฒนาอยางไร 
ส.ท. เขต 1                    
 

นางหวา จันทรงาม - มันก็ไมไดมีอะไรพัฒนา  
ส.ท. เขต 2                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - อาว ถาไมไดพัฒนาก็ไปเท่ียวสิง้ัน บอกวาไปเท่ียวก็จบ 
ส.ท. เขต 1                    
 

นางหวา จันทรงาม - ก็ไปเท่ียว ไปศึกษา ไปดูงานหาความรูอะไรนิดหนอย  ก็ไปซ้ือของเขากินก็แคนั้นแหละ 
ส.ท. เขต 2                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - แตอยาไปบอกวาศึกษาดูงานสิ 
ส.ท. เขต 1                    
 

นางหวา จันทรงาม - แลวพอพูดไปก็หาขอมาแยงอีก หาความอีก จับผิดอีก  
ส.ท. เขต 2                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - ผมไมไดจับผิด ผมถาม... 
ส.ท. เขต 1                    
 

นางหวา จันทรงาม - ก็นั่นไง ถาลองบอกวาไปเท่ียว อาวนี่ศึกษาดูงานมี แลวทำไมพวกทานไมไปศึกษาดูงาน  
ส.ท. เขต 2                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - ผมจะไปทำไม ประชาชนยังเดือดรอนอยู 
ส.ท. เขต 1                    
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นางหวา จันทรงาม - จะเดือดรอนไดท่ีไหน 
ส.ท. เขต 2                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - น้ำประปาบานผมไปดูไหมครับ  ทานไปดูไหมครับ 
ส.ท. เขต 1                    
 
 

นางหวา จันทรงาม - บานของฉันก็ไมมี 
ส.ท. เขต 2                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - น้ำประปาของทานมีตั้งก่ีท่ีแลว 
ส.ท. เขต 1                    
 

นางหวา จันทรงาม - ก็ยังไมครบ 
ส.ท. เขต 2                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - หมูบานท่ียังไมมีน้ำประปาเขาก็มี 
ส.ท. เขต 1                    
 

นางหวา จันทรงาม - เขาขอน้ำกันทุกวนัเนี่ย 
ส.ท. เขต 2                   
 

ประธานสภาเทศบาล - พอแลวครับ พอแลวครับ / ยุติ 
 

นางหวา จันทรงาม - ประธานก็สั่งหยุดแลว จะพูดกันไปทำไม เขาไปกันทุกท่ีทุกทาง 
ส.ท. เขต 2                   
 

ประธานสภาเทศบาล - ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงในเรื่องท่ีผานมา เรื่อง........... 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - รอคำตอบครับ 
ส.ท. เขต 1                    
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - ก็จะใหถายเอกสารใหม้ัยคะ  มันเยอะ  จะอธิบายคราว ๆ ก็คือวาเขาสั่งใหยุติเรื่อง 
รก.ปลัดเทศบาล                   
 

ประธานสภาเทศบาล - ถาจะใหอานมีก่ีหนา 
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - 2 หนา มันเยอะ 
รก.ปลัดเทศบาล                   
 

นางเบญจา บุญครุฑ - มี 2 หนา 
รก.หน.สำนักปลัด                   
 

ประธานสภาเทศบาล - เอาเปนวาถายเอกสารใหเขาหนอยก็แลวกัน 
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - โอเค ได 
รก.ปลัดเทศบาล                   
 

นางเบญจา บุญครุฑ - อานกอนก็ไดคะ แลวเดี๋ยวคอยถายทีหลัง 
รก.หน.สำนักปลัด                   
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ประธานสภาเทศบาล - อานไปกอนคราว ๆ ก็ได  ไมอานเยอะหรอก ตัดเอาตรงไหนท่ีสำคัญ 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน     - อานไปกอนก็ได 
ส.ท. เขต 1                    
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - การท่ีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย  และคณะกรรมการแปรญัตติไดแปรญัตติลดราย 
รก.ปลัดเทศบาล            จายและลดจำนวนเงินขออนุญาตจาย  และสภาเทศบาลตำบลฟากหวยไดมีมติเห็นชอบให

ลดรายจายและลดจำนวนเงินท่ีขออนุญาตจายตามรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ.2567 จำนวนเงิน 8 ลานกวา คงเหลือ 54 ลานบาท จึงเปนการใชอำนาจ
ตามท่ีกฎหมายใหอำนาจไว  เพ่ือใหกรอบการใชจายงบประมาณรายจายประจำป
สอดคลองกับประมาณการรายได ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา 

 อีกท้ัง  เม่ือประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปแลว  ผูบริหาร
ทองถ่ินเองก็มีอำนาจในการโอนเงินงบประมาณรายจายตาง ๆ ได  ตามความในขอ 26 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2563 หรือเสนอสภาเทศบาลหากเปนการโอนงบประมาณรายจายในงบลงทุน ตาม
ขอ 27 ของระเบียบดังกลาวและหากในภายหลังมีรายไดเพ่ิมเติมข้ึน (รายไดท่ีมิไดตั้งรับไว
ในประมาณการรายรับหรือเปนการไดท่ีเกินยอดรวมท้ังสิ้นของประมาณการรายรับ
ประจำป) ซ่ึงเปนรายไดท่ีไดรับจริงมิใชการประมาณการ เทศบาลตำบลฟากหวยก็สามารถ
ตรางบประมาณรายจายเพ่ิมเติมได ตามความในขอ 21 ของระเบียบดังกลาว ในชั้นนี้ จึง
ยังรับฟงไมไดวาการกระทำของสภาเทศบาลตำบลฟากหวยมีพฤติการณกลั่นแกลง
ผูบริหารแตอยางใด กรณีนี้ยังไมมีเหตุแหงการยุบสภาเทศบาลตำบลฟากหวย ตามมาตรา 
74 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงเห็นพองดวยกับ
ความเห็นของนายอำเภออรัญประเทศท่ีใหยุติเรื่อง  จึงแจงเทศบาลตำบลฟากหวยทราบ
และพิจารณาดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป.... แคนี้คะ ก็คือเขาใหยุติเรื่อง ก็คือสภาฯ 
ท่ีทำไปก็ถูกตองแลว 

 

ประธานสภาเทศบาล - ถายเอกสารใหเขาหนอยนะ 
 

นางหวา จันทรงาม - ถายแจกไปเลย จะไดดู/ไดอาน 
ส.ท. เขต 2                   
 

น.ส.ภารุณี บุญอุดหนุน - ถายแจกเลยคะ 
ส.ท. เขต 2                   
 

ประธานสภาเทศบาล - คงเขาใจนะตามนั้น 
 

นางรัตจะนา ดาราศร     - ยังเหลือดานศึกษาดูงาน 
ส.ท. เขต 2                    
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - ศึกษาดูงานใหฝายบริหารตอบแลวกันคะ 
รก.ปลัดเทศบาล             
 

นายณัฐวุฒิ  ปนสวน     - ไดครับ  ผมถามบริหาร 
ส.ท. เขต 1                    
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - แตถาโอนงบนะ เราจะโอนจากเงินเดือน/เงินเดือนปลัด เพราะเปนโครงการของสำนักปลัด 
รก.ปลัดเทศบาล             
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นางเบญจา บุญครุฑ - ใช  โอนจากตำแหนงท่ีวาง 
รก.หน.สำนักปลัด                   
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - โอนจากตำแหนงท่ีวางของพวกสำนัก โอนจากตำแหนงท่ีวางของพวกสำนัก ปลัด/รองปลัด 
รก.ปลัดเทศบาล             ท่ีไมมีคนโอนมาอะไรอยางนี้คะ 
 

นายณัฐวุฒิ  ปนสวน     - ก็อยากใหโอนมาทำถนนใหประชาชนบางอะไรประมาณนี้ 
ส.ท. เขต 1                    
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - อันนี้ก็เปนนโยบายของผูบริหารนะคะ อันนี้ก็ตองแลวแต 
รก.ปลัดเทศบาล             
 

นางรัตจะนา ดาราศร     - แลวศึกษาดูงานใชงบไปท้ังหมดเทาไหร 
ส.ท. เขต 2                    
 

นางเบญจา บุญครุฑ - 7 แสนกวานะ 
รก.หน.สำนักปลัด                   
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - ใช 7 แสนกวา / เกือบ 8 แสน 
รก.ปลัดเทศบาล             
 

นายณัฐวุฒิ  ปนสวน     - ถนน 1 เสนเลยนะ 
ส.ท. เขต 1                    
 

นางหวา จันทรงาม - เอาไปทำถนนก็เดี๋ยวไปแยงกัน ไปเท่ียวซะดีกวา 
ส.ท. เขต 2                   
 

นางปราณี กันเกตุทิม - นั่นไง ส.ท.หวา ตัดสินแลว 
ส.ท. เขต 2                   
 

นางหวา จันทรงาม - ไปแยงกัน เดี๋ยวหมูนั่นก็จะเอา เดี๋ยวหมูนี่ก็จะเอา เงิน 7 แสนจะไดอะไร 
ส.ท. เขต 2                   
 

นางรัตจะนา ดาราศร - ไมใช 
ส.ท. เขต 2                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน - มันไมเก่ียว ไปแยงกันแลวไดอะไร 
ส.ท. เขต 1                   
 

นางหวา จันทรงาม - เดี๋ยวก็มาบอกวา  เดี๋ยวทานไดผมไมได เดี๋ยวก็วานายกลำเอียงอีกแหละ 
ส.ท. เขต 2                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน - ทานวามันจริงไหมละ 
ส.ท. เขต 1                   
 

นางหวา จันทรงาม - ก็นั่นสิ  แกไดอะไร  หมู 4 ไมไดอะไรเลยนะ 
ส.ท. เขต 2                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน - ถามผูใหญ หมู 4 ซิ 
ส.ท. เขต 1                   
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ประธานสภาเทศบาล - ยังไมจบอีกหรือ 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน - เปนมา 3 ปไดอะไรบาง 
ส.ท. เขต 1                   
 

ประธานสภาเทศบาล - พอแลวครับ  จบแลวครับ 
 

นางหวา จันทรงาม - หมู 4 ไมไดอะไร ยังไมพูดเลย 
ส.ท. เขต 2                   
 

ประธานสภาเทศบาล - พอแลว ๆ 
 

นางรัตจะนา ดาราศร - สรุปวา งบ 7 แสนกวานะ  โอเคนะ 
ส.ท. เขต 2                   
 

นางปราณี กันเกตุทิม - พูดไป มันก็ยาวนะแหละ 
ส.ท. เขต 2                   
 

นางรัตจะนา ดาราศร - เสร็จแลวใชม้ัย  จะถามแลวนะ 
ส.ท. เขต 2                   
 

นางเบญจา บุญครุฑ - เดี๋ยวสิใหเขาตอบกอน เปนเรื่อง ๆ 
รก.หน.สำนักปลัด                   
 

นางรัตจะนา ดาราศร - เอา ใหผูบริหารกอน เรื่องใหยุติงัย 
ส.ท. เขต 2                   
 

นางปราณี กันเกตุทิม - ไมไดเองไมไหว 
ส.ท. เขต 2                   
 

นางรัตจะนา ดาราศร - สท.ตน รอคำตอบใชม้ัยคะ 
ส.ท. เขต 2                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน - รองครับ  ตอบสิครับ 
ส.ท. เขต 1                   
 

รองนายก (2) - ตอบเรื่องอะไรคะ 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน - ตอบเรื่องไปศึกษาครับ มีตอยอดกลุมอาชีพม้ัยครับ เปาหมายท่ีไปคือใครบาง  ผลท่ีคาดวา 
ส.ท. เขต 1                  จะไดรับ ไดรับวาไงครับ 
 

รองนายก (2) - กลุมเปาหมายท่ีไป  ก็มี .. มีประชาชนตำบลฟากหวย 11 หมู  อสม. 
 

นางรัตจะนา ดาราศร - คนตางดาวมีหรือเปลาคะ 
ส.ท. เขต 2                   
 

น.ส.ภารุณี บุญอุดหนุน - ไมมีคะ 
ส.ท. เขต 2                   
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นางรัตจะนา ดาราศร - แนใจหรือคะ 
ส.ท. เขต 2                   
 

น.ส.ภารุณี บุญอุดหนุน - แนใจคะ 
ส.ท. เขต 2                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน - คือท่ีถามเนี่ย ไมใชอะไรนะครับ บางทีก็บอกวามีพวก อสม. ไปเฉพาะพวก อสม. บาง 
ส.ท. เขต 1                  อะไรอยางนี้ฮะ 
 

น.ส.ภารุณี บุญอุดหนุน - มี อสม. / มีชาวบาน 11 หมู ท่ีไปนะคะ 
ส.ท. เขต 2                   
 

นางปราณี กันเกตุทิม - สมาชิก 
ส.ท. เขต 2                   
 

น.ส.ภารุณี บุญอุดหนุน - แลวก็สมาชิก 4 คน/5 คน หมู 4/หมู 6/หมู 5/หมู 9/หมู 10 
ส.ท. เขต 2                   
 

นางหวา จันทรงาม - อสม. ไปทุกหมูนะแหละ 
ส.ท. เขต 2                   
 

น.ส.ภารุณี บุญอุดหนุน - อสม.ท่ีไปก็ไปทุกหมูคะ 
ส.ท. เขต 2                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน - ไงครบัทานรอง 
ส.ท. เขต 1                   
 

ประธานสภาเทศบาล - ทานรองมีอะไรจะชี้แจงอีกม้ัยครับ 
 

รองนายก (2) - ไมมี 
 

ประธานสภาเทศบาล  - ทานเลขาฯ มีอะไรจะชี้แจงม้ัยครับ 
 

เลขานุการนายกฯ - ไมมีครับ ไมไดรับมอบหมาย 
 

ประธานสภาเทศบาล  - เจาหนาท่ีมีอะไรเพ่ิมเติมม้ัย เจาหนาท่ีกองชาง 
  - หมู 8 จะถามอะไรอีก 
 

นางรัตจะนา ดาราศร - ถามเรื่องน้ำประปา 
ส.ท. เขต 2                   
 

ประธานสภาเทศบาล  - เอา ถามกันเอา 
 

นางรัตจะนา ดาราศร - เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกทุกคน และผูเขารวมประชมทุกทานนะคะ 
ส.ท. เขต 2                  ดิฉัน  นางรัตจะนา ดาราศร สมาชิกสภาฯ เขต 2 คะ อยากถามวาน้ำประปาตัวใหมของ

หมู 8 มีชาวบานมาขอใชหรือยังคะตอนนี้ 
 

นายเกียรติคุณ อุนเจริญ - มีมาแจงรายหนึ่งแลวครับ 
พ.จางเหมา/นักจัดการงานชาง      
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นางรัตจะนา ดาราศร - 1 รายใชไหมคะ ชื่ออะไรคะ 
ส.ท. เขต 2                   
 

นายเกียรติคุณ อุนเจริญ - ผมก็จำไมไดเพราะตอนท่ีเขามาแจงนั้น เรายังไมไดขยายมาถึงบานแก 
พ.จางเหมา/นักจัดการงานชาง      
 

นางรัตจะนา ดาราศร - ออ บานท่ีมาขอคือขยายเพ่ิมตั้งแตทาง 4 เลนข้ึนมาใชม้ัยคะ 
ส.ท. เขต 2                   
 

นายเกียรติคุณ อุนเจริญ - ครับ 
พ.จางเหมา/นักจัดการงานชาง      
 

นางรัตจะนา ดาราศร - แลวท่ีขยายเพ่ิมนี้ ใชงบอะไรคะ 
ส.ท. เขต 2                   
 

นายเกียรติคุณ อุนเจริญ - ขยายเพ่ิมนี้ใชงบกลางครับ เปนของสำนักปลัดครับ 
พ.จางเหมา/นักจัดการงานชาง      
 

นางรัตจะนา ดาราศร - ไมมีการผานสภาก็ไดใชม้ัยคะ 
ส.ท. เขต 2                   
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - คือชาวบานมาเขียนคำรองเขาชื่อกันมาก่ีครัวเรือนตรงนั้นนะถือวาเขาไดรับความเดือดรอน   
รก.ปลัดเทศบาล            ตอนนั้นมันเปนหนาแลงเขาไมมีน้ำใช เขาขอใหตอประปาไปให 
 

นางรัตจะนา ดาราศร - แลวตอนนี้ฝนตกมาแลว  เขาไมขอตอใชละคะทำอยางไร เนี่ยเขาใหมาถามเปนประเด็นเลย 
ส.ท. เขต 2                  นะทีนี้ 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน - ไมใช ๆ 
ส.ท. เขต 1                   
 

นางรัตจะนา ดาราศร - คือวาตอไปแลว ชาวบานมีน้ำใชในสระเคาแลวจะทำอยางไร 
ส.ท. เขต 2                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน - ระเบียบฯ การใชงบกลางเปนอยางไร 
ส.ท. เขต 1                   
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - ฉุกเฉิน เรงดวน   
รก.ปลัดเทศบาล             
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน - ฉุกเฉิน เรงดวน คือบรรเทาม้ัยฮะ ถูกม้ัยครับ ทานแกปญหาภัยแลงถูกตองไหมครับ จังหวัด 
ส.ท. เขต 1                  ประกาศไหมครับ 
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - ไมไดประกาศ แตเราก็คือดูแลวไงวาชวยเหลือชาวบานได เพราะชาวบานเขาเดือดรอน 
รก.ปลัดเทศบาล             
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน - แลวการขยายเขตมันไดอยูในหมวดท่ีดินไหม 
ส.ท. เขต 1                   
 

น.ส.สุภาวดี สุขประสงค - ไม   ถาเกิดฉุกเฉินเรงดวนนะ เราไมจำเปนตองอยูในแผนหรืออยูในประเภทอะไร 
รก.ปลัดเทศบาล             
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นายณัฐวุฒิ ปนสวน - ไมเรงดวน ถาเรงดวนเราตองเอาน้ำไปใหเขา ถาการเรงดวนคุณตองเอาน้ำไปใหประชาชน 
ส.ท. เขต 1                  น้ำทวมคุณตองขุดทอออก วางทอระบายถูกม้ัยครับ แตทีนี้มันเปนการวางแผนระยะยาว

นะ แกปญหาภัยแลงนะ ลองดูดี ๆ นะครับ 
 

นางรัตจะนา ดาราศร - ทีนี้ชาวบานใหมาถาม ถาเกิดวาเขามีน้ำในสระในบานเขาแลว ทีนี้เขาจะไมตอเขาจะมี 
ส.ท. เขต 2                  ปญหาอะไรหรือเปลาคะ ท่ีเขาขอมา ๆ นี่  สมมุติวามีคนมาขอแค 2-3 หลัง ทางเทศบาล

จะเปดใหเขาใชหรือเปลาคะ มันคุมคาไฟหรือเปลา 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน - เพราะวาชวยเหลือผมเขาใจนะครับ แตวาการใชงบประมาณนะอำนาจนายกมันใชไดเนาะ  
ส.ท. เขต 1                  คุณใชงบกลางจริง แตการทำตรงนี้มีอยูในหมวดท่ีดินม้ัยครับ การวางขยายเขตแนวเขต

ประปาไปเนี่ย มันใชการบรรเทาเฉพาะหนาไหมครับ เพราะวาคุณไมไดทำทันทีทันใดนะ 
คุณตองขุดไปเรื่อย ๆ วางทอ+ซ้ือของ+วัสดุ+ดำเนินการ ใชไหมครับ ทานลองดูดี ๆ นะ
ครับ 

นางรัตจะนา ดาราศร - มันจะคุมม้ัย ถาตอไป 2-3 หลังแบบนี ้
ส.ท. เขต 2                   
 

นางปราณี กันเกตุทิม - ถาไมมีใครใช เดี๋ยวหมู 5 จะใชเอง 
ส.ท. เขต 2                   
 

นางหวา จันทรงาม - หมู 5 จะใชท้ังหมูบานเลย 
ส.ท. เขต 2                   
 

นางปราณี กันเกตุทิม - เออ ทำไมไมไปตั้งหมู 5 
ส.ท. เขต 2                   
 

นางหวา จันทรงาม - ไอหมูอยากใชมันไมมี 
ส.ท. เขต 2                   
 

นางรัตจะนา ดาราศร - ไม จะพูดใหฟงนะ  เทศบาล/ฝายบริหารตองไปประชาคมหมูบานกอน  ทำเสร็จเรียบรอย 
ส.ท. เขต 2                  ตองไปประชาคมกอน อันนี้ไมมีการประชาคมหมูบานเลย ไมเคยไปเลย 
 

นางหวา จันทรงาม - ไปปาวประกาศเลยวา ทำไลนในหมูบานหมู 8 วามีใครตองการใชน้ำประปาบาง ไปขอ 
ส.ท. เขต 2                  เทศบาลไดเลย ไปเขียนคำรองเลย 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน - ในขณะเดียวกัน ประชากรในหมู 11 เนี่ย ถึงข้ันตองไปจางแมคโครมาขุดคลองของหลวงนะ 
ส.ท. เขต 1                  ครับ เพราะวามันแลง มันแหง น้ำไมพอใช 
 

นางรัตจะนา ดาราศร - เคายังไมตอเขากันเลย ตองไปดูไปบอกใหเขาตอเขาสิ  เพราะน้ำประปาตัวใหม..... 
ส.ท. เขต 2                   
 

นางหวา จันทรงาม - ลงไลนไปเลย  ลงไลนในหมูบานนะ ใครจะใชน้ำประปาไปขอเทศบาล 
ส.ท. เขต 2                   
 

นางรัตจะนา ดาราศร - เขารูแลวแตเขาไมมาลงกันนะสิ 
ส.ท. เขต 2                   
 

นางหวา จันทรงาม - ชาวบานเขาไมรูกันนะสิ 
ส.ท. เขต 2                   
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นางรัตจะนา ดาราศร - ทำไมจะไมรู 
ส.ท. เขต 2                   
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน - ท่ีผมถาม  ผมไมไดถามวาใครใช/ไมใช  ท่ีถามวาถูกระเบียบไหมเทานั้นนะครับ ไมไดถามวา 
ส.ท. เขต 1                  ใครใช/ไมใช ประชาชนใชอยูแลวนะครับ แตผมถามวาถูกระเบียบฯ ไหมครับท่ีคุณทำแบบ

นี้ตรงตามหลักเกณฑไหมครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล  - มีใครจะเสนออะไรอีกหรือไมครับ 
 

นายประสงค หอกคำ - ฝาก 2 เรื่องครับ เรื่องขยะท่ีโรงเรียนบานหนองผักบุงครับ  อยาใหรอถึงรอบไดไหมเพราะ 
ส.ท. เขต 1                  วาขยะท่ีโรงเรียนหนองผักบุงจะเต็มไว  เรื่องท่ี 2 เรื่องการซอมแซม ก็คือเวลาผมมาสง

รายงานทำไมมันชาจัง บางทีรายงานท่ีผมสงมา บางที 6-7 เดือนถึงงานออกไป ผมอยาก
ใหเวลาสงมาปุบ ผมอยากใหลงไปดูเลยวามันจริง ปญหาเกิดจากตรงไหน มันเปนปญหา
เรงดวน ไมตองมารอ ตองรอ รอจากแลงถึงมาทำอันนี้มันไมใชท่ี  ผมขอฝาก 2 เรื่องครับ 

 

ประธานสภาเทศบาล  - เรื่องท่ี 1 เรื่องขยะท่ีโรงเรียน 
 

นายประสงค หอกคำ - เรื่องขยะท่ีโรงเรียนครับ 
ส.ท. เขต 1                   
 

ประธานสภาเทศบาล  - เรื่องท่ี 2 คือเรื่อง.... 
 

นายประสงค หอกคำ - เรื่องการซอมแซมครับ  ซอมแซมถนนลูกรังหรือมีปญหาเดือดรอนอะไรท่ีวาเอกสารท่ีลงมา 
ส.ท. เขต 1                  ผมอยากใหทานไปดูเลยแลวก็รีบทำ ไมตองรอเวลาถึง 5-6 เดือนถึงลงไปทำ มันไมใชครับ 

มันไมไดแกไข 
 

ประธานสภาเทศบาล  - ถนนหมู 11 ชางตั๋มมีแผนอยางไร ทำแบบไหน ท่ีถนนมันทรุด 
 

นายเกียรติคุณ อุนเจริญ - ถนนมันทรุด  ตอนนี้กำลังประกาศหาผูรับจางครับ 
พ.จางเหมา/นักจัดการงานชาง      
 

ประธานสภาเทศบาล  - ทำแบบไหน?  ตอกเสาเข็ม? 
 

นายเกียรติคุณ อุนเจริญ - ตอกเสาเข็มแลวก็เอาแผนพ้ืนก้ัน  แลวก็ลงดินเสริมครับ 
พ.จางเหมา/นักจัดการงานชาง      
 
 

ประธานสภาเทศบาล  - จะอยูม้ัยละ 
 

นายเกียรติคุณ อุนเจริญ - อยูครับ 
พ.จางเหมา/นักจัดการงานชาง      
 

ประธานสภาเทศบาล  - เดี๋ยวฝนมาก็จะเซาะลงมา 
 

นายเกียรติคุณ อุนเจริญ - ครับ ใชงบซอมแซมในการดำเนินการ 
พ.จางเหมา/นักจัดการงานชาง      
 
 

ประธานสภาเทศบาล  - เอาใหแข็งแรงนะ  เดี๋ยวรถบรรทุกดินจะมาพลิกลงคลองยุงนะเทศบาลงานเขา  
  - คงจะหมดคำถามแลวนะ  พอสมควรแลว 
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นายณัฐวุฒิ ปนสวน - ก็นาจะหมดนะ ถามไมไดคำตอบ 
ส.ท. เขต 1                   
 

ประธานสภาเทศบาล  - ก็ไดประปาแลว อยาลืมหมู 2 กับ หมู 1 
 

นายณัฐวุฒิ ปนสวน - รอบหนา  นายกฯ จะเขารวมประชุมม้ัยเนี่ย 
ส.ท. เขต 1                   
 

ประธานสภาเทศบาล  - ครับในวันหยุดนะครับ ในวันท่ี 3 นะครับชอเชิญชวนสมาชิกฯ ทุกทานไดเขารวมกิจกรรม
กับทางอำเภอนะครับ ท่ีจะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีฯ 
ในวันท่ี 3 ณ หอประชุมอำเภออรัญประเทศ ชวงเชา เวลา 07.30 น. พิธีตักบาตรขาวสาร
อาหารแหง  ชวงค่ำ เวลา 17.30 น. พิธีถวายพานพุม  19.19 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกฯ ทุกทานไดไปรวมกิจกรรมกับทางอำเภอขอเรียนเชิญ
นะครับ 

 

ประธานสภาฯ  - ขอบคุณ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และขาราชการ ตลอดจนพนักงาน/เจาหนาท่ี  
ท่ีทำใหการประชุมครั้งนี้ลุลวงไปดวยดี  สำหรับการประชุมครั้งตอไป ฝายเลขานุการสภา
ฯ จะไดจัดทำหนังสือแจงใหทราบลวงหนาตอไป และขอปดการประชุม 

 

ปดการประชุม  เวลา  14.39  น. 
 
 

      สภาเทศบาลตำบลฟากหวยไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจำป พ.ศ.2567  วันท่ี 30 พฤษภาคม 2567 
 
 
 

                 ผูจดรายงานการประชุม 
             ( นางสาวสุภาวดี  สุขประสงค ) 
                   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 
 
         ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                 ( นายลี   จันทรสีเงิน ) 
                               ประธานสภาฯตำบลฟากหวย 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

 
  คณะกรรมการสามัญฯ ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากหวย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจำป  พ.ศ.2567  วันท่ี 30 พฤษภาคม 2567 แลว  และรับรองวาถูกตองตามการดำเนินการประชุม  ดังกลาว 
 
 
    (ลงชื่อ)  รอยตรี              ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
                            ( อุทัย  สอนโส ) 
                  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 
    (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานฯ 
                   ( นางสมศรี  ออนนอม ) 
               สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 

    (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานฯ 
                   ( นางรัตจะนา  ดาราศร ) 
              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 

    (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานฯ 
                ( นางสาวภารุณี  บุญอุดหนุน ) 
             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 
    (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานฯ 
                    ( นางพิมล  รัตนสุวรรณ ) 
              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 
    (ลงชื่อ)        กรรมการตรวจรายงานฯ 
                   ( นางปราณี  กันเกตุทิม ) 
              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 
    (ลงชื่อ)        เลขานุการกรรมการตรวจรายงานฯ 
                   ( นายณัฐวุฒิ  ปนสวน ) 
             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากหวย 
 


